

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ * : เอกสารฉบับนี้ไม่สามารถใช้เป็นหนังสือยืนยันสิทธิ์ได้

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Copyright Control Section

รวมเพลงลูกทุ่ง ออกหัก..โคตรเจิบ ชุด2
รหัสปก CD GX0261009
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	โยนใจให้หมากิน	ฮักกันมาตั้งโดน ปกติหลโดนน้องแทน	ต๊ากแดน ชลดา	✓
2	เริ่มแต่เก็บอาการ		บัวผัน ทังโฮ	X
3	จากสำคัญ เป็นสำรอง	ใสละ ใสละ ฮักสุดหัวใจ นานาหนักเท่าใด	ต่าย อรทัย	✓
4	กะฮักคือเก่า		บ๊ิกไบต์ สายล่ำ	X
5	รับของโจร	ดีปานใด ไซเท่าใด อ้ายกะมีเจ้าของ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
6	ตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่	อวยากรในใจเคยรักฉันใหม่	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
7	บทเรียนราคาแพง		ฝน ธนสุนทร	X
8	คนอกหักพักบ้านนี้	อยากปิกป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฝา	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
9	คำว่าฮักกัน มันเที่ยงถึมใส	อ้ายบ่อยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
10	ก่อนลืไป	อยู่ชื้อชื้อเจ้ากะมาเฮ็ดแบบนี้ อยู่ชื้อ	พี สะเดิด	✓
11	สักวัน..ฉันจะรู้สึกเฉยๆ กับเธอ	ใจยังอ่อนแอ ยังแพ้คำว่าคิดถึง	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
12	จะรักก็ไมรัก จะทิ้งก็ไมทิ้ง		ต๊ากแดน ชลดา	X
13	ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้ฉันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	พี สะเดิด	✓
14	เคลียร์กับเขาให้จบ ค่อยมาคบกับฉัน	เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ด้วยไหม	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
15	คู่บวเก่า(ยังถ่าอ้อย)		บ๊ิกไบต์ สายล่ำ	X
16	จะหายใจยังงไม่ไหคิดถึง	กลิ่นใจนึกภาพเธอเฮ้ยค่าลามาเมื่อครั้งหน้า	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
17	ตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ		ต๊ากแดน ชลดา	X
18	นางบึงเงา		ฝน ธนสุนทร	X
19	น้ำกรดแชเย็น	หัวอกระทมขานขมมาถึงที่นี้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
20	ปริญญาดูเจ็บ	ถึงบ่สู้จริงแต่ลูกผู้หญิงทุกคนรู้สึก	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
21	ให้ตายไปกับใจ	ฝนจะตกฟ้ายังส่งข่าว ให้เมฆเทาๆ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
22	เมียสำรอง		บัวผัน ทังโฮ	X
23	ขอโทษที่ลืมไปได้	หัวใจบ่เคยเดินลงชั้น วกวนเดินบ่เคย	พี สะเดิด	✓
24	ของขวัญหรือของเหลือ	ตั้งใจมาให้หรือเปล่า หรือว่าเก็บเอาเศษ	ต๊ากแดน ชลดา	✓
25	ขอเป็นคนรักฮักสักคืน	ไมรักก็ต้อเล็ กี่รต้อเป็นอย่งนั้น	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
26	ฮักมากแคไหน เมื่อคนหมดใจต้อปลอ	อย่าหนักใจต้อ ถ้าเจอทางไปให้บอก	ต่าย อรทัย	✓
27	อ้ายบ่ลือกเฟสอ้าย		บ๊ิกไบต์ สายล่ำ	X
28	เข้า Face เธอเจอแต่รูปเขา	เป็นจั่งไตละน้อความฮักของเฮววันนี้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
29	จะให้รอ พ.ศ.ไหน		ฝน ธนสุนทร	X
30	น้ำตาหล่นที่โคราช	นั่งรถทัวร์ด้วยใจคนึง คิดถึงสาว	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
31	ไร้อ้อย รอยขำ	น้องต้อมมาแสนเศร้าอยู่ในไร้อ้อย	ต่าย อรทัย	X
32	สตรีหมายเลข ๑	ให้เป็นทีหนึ่งแต่หมายถึงกรรมที่สอง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
33	คนเคยมีผิว		บัวผัน ทังโฮ	X
34	ฝันใจน้อยได้ไหม	แค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
35	น้องเป็นใครในสายตาเขา	เพราะเขาบ่หยุด หรือว่าเขาบ่สู้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
36	ยังบ่ลืมเขาแต่เจ้ากะเข้ามา		บ๊ิกไบต์ สายล่ำ	X
37	คนกำลังน้อยใจ	เธอไม่เหมือนเก่าแต่อยากให้เราเหมือนก่อน	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
38	ฉันคิดมากไปหรือเปล่า	ท่าอะไรก็ผิด ไม่ท่าอะไรก็ผิด	ต๊ากแดน ชลดา	✓
39	วิวาห์น้ำตา	หยุดหนึ่งน้ำสังข์ที่ไหลหลังมา	ไมค์ ภิรมย์พร	X
40	น้ำตาทองคำ		ฝน ธนสุนทร	X
41	น้องไม่มีสิทธิ์	ถึงที่สุดที่รักปานดวงใจ เพลงนี้ขอมอบ	ต่าย อรทัย	X
42	เจ็บที่จริงใจ	ฮ้อยว่าอ้ายนั้นมหลายใจ อตึดอ้ายมี	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
43	ตอไม้ที่ตายแล้ว	เมื่อแรกแย้มเธอหยุดอ้อย	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
44	สุดแดนแสนรัก	น้องรักพี่มากเกินไป	ฝน ธนสุนทร	✓
45	อยากกักรักคือสิม	กว่าคนสองคนจะมาพบเจอ	ต๊ากแดน ชลดา	✓
46	ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแค่นรักเธอ	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
47	ส่วนเกินต้องเดินล่าพัง	ขอโทษ ที่ทำให้ฮักอดใจ ที่ต้อมมารับรู้	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสดา)	✓
48	ไม่เจอเธอ ไม่เจอคำว่าเจ็บ	ตั้งแต่ลืมตา เกิดมาเป็นตัวเป็นตน	พี สะเดิด	✓
49	ฟ้าฮ้อยฮ้อยใจ	ฟ้าเฮ้ย..ฟังเสียงฟ้าฮ้อยโหย่น	ต่าย อรทัย	✓
50	ขาดเจ้าขาดใจ	ตัด ตัดใจแล้ว หยุด หยุดตามแล้ว	ศิริพร อำไพพงษ์;เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
51	นางห้อง		ต๊ากแดน ชลดา	X
52	ความรักเหมือนยาขม	ก่อนเคยเคยรักกันปานดวงใจ	ต่าย อรทัย	X

Signature Collection of
Beau Sunita

รหัสปก CD G0561004
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	วันหนึ่ง	วันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาในความรู้สึกใหม่	สุนิดา สีดิล(โบ);ปองกุล สิบซึ่ง(ปโป)	✓
2	ฉันรู้	ฉันรู้เธอมีอดีตในใจ	สุนิดา สีดิล(โบ)	✓
3	ไม่อยากรัก (คนที่ไม่อยากรักเรา)	ไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเรา	สุนิดา สีดิล(โบ)	✓
4	ต้องชดใช้	ก่อนจะยอมให้เรื่องราวจบ	สุนิดา สีดิล(โบ)	✓
5	พรุ่งนี้ (จะไปกับเธอ)	ก็ไมยาก ตอการก็พอรู้	สุนิดา สีดิล(โบ)	✓
6	ไม่มีอีกแล้ว	รู้ตัวเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว	สุนิดา สีดิล(โบ)	✓
7	เธอไม่เคยถาม	เก็บมานานแสนนาน	สุนิดา สีดิล(โบ)	✓

8	อธิษฐาน	ทุกครั้งที่อยู่ตรงนี้ ฉันจะคอย	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
9	รักครั้งสุดท้าย (ละครเมืองมายา)	ฉันอาจจะไม่ขาด ฉันรู้ตัว	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
10	ส่องกระจก	ก็ไม่ว่าทำอะไรผิดชีวิตจึงได้เป็น	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
11	หลับสบายไหม	ก่อนจะนอนให้คิดนานนาน	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
12	หัวใจดวงงาน	เหงาเหลือเกินใจมันเหงา	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
13	ขอเป็นคนของเธอ	จากวันที่พบบัน จากวันที่พบเธอ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
14	พรุ่งนี้จะรักฉันไหม	ทุกสิ่งดีดี ที่เธอและฉัน	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
15	อยากให้อยู่ตรงนี้ [พริกขี้หนุ]	ฉันเคยหลอกตัวตัวเอง	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
16	เสียใจ	ฉันเคยอยู่ใกล้เธอ ยิ่งกว่าใครในโลกเลย	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
17	เหน็บนกงอทราย	อยู่กับเธอ เพราะฉันเอาใจไปฝากกับเธอ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
18	เห็นน้ำตาฉันไหม	ถามว่าฉันเป็นใจ ฉันไม่เห็นต้องตอบ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
19	ฉันจะจำเธอแบบนี้	พรุ่งนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาได้พาเธอไป	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
20	บอกอะไรไปบ้าง	ฉันนั้นเคยรัก ทুমเทให้กับเธอ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
21	เกลียดเธอไม่ลง	สอนให้รู้หน่อย ให้ตาสว่าง สอนให้คิดบ้าง	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
22	อยู่คนเดียว	อยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้และคิดถึงเธอ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
23	ตามใจ	รู้บ้างไหมจากวันนั้น วันที่เธอเดินเข้า	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
24	ไม่ขอรับรู้	อยากจะทำตัวให้ออกจะกลมใจ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
25	รักยิ่งใหญ่มากจากชายคนหนึ่ง	ฉันขาดเธอ ชีวิตฉันคงว่างเปล่า	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
26	เจ้าหญิงในนิยาย	ที่ในวันนั้นเธอให้สัญญา ว่าเธอจะ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
27	รักที่หรือแค่เหงา	ตั้งหลายครั้ง ที่เกิดคำถาม ว่าตอนนี้	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
28	หนึ่งใจในไม่กี่คน	ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกัน ไม่กี่คนที่	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
29	ถ้าเธอพร้อม ฉันก็พร้อม	ก็รู้ว่าเธอนั้นก็กลัว ก็กลัวจะซ้ำ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
30	ขอแค่ฝัน [เกมรักพยามบาท]	อยากให้เรานั้นยืนเคียงข้างกัน	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
31	คุณจรรู้บ้างไหม (ละครแก้วล้อมคอน)	คุณจรรู้บ้างไหม คุณจะเห็นบ้างหรือเปล่า	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
32	คนใจร้าย (ละครขุนศึก)	เหมอมองจันทร์ในคืนที่มันไร้ดาว	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
33	เลือกแล้วคือเธอ (ละครลูกทาส)	ร้อยแค้นใจ เหตุผลมีมากมายให้พอ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
34	ยังรักกันอยู่ใช่ไหม [สัดฟ้ามาหารัก]	ยังจำฉันได้หรือเปล่า ใครที่เคย	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
35	ถึงเธออีกคน (ละครปลาไหลป้ายแดง)	คนหนึ่งคนจากกันไปแสนไกลไม่ได้เจอ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓
36	เมื่อรักหักทลาย (ละครแหวนดอกไม)	ก็เพิ่งได้เจอกับตัว สิ่งที่เขาพูดกับ	สนิดา สีดิล(โบ)	✓

MR. TEAM

รหัสปก CD GX0561002
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ไม่ต้องมีคำบรรยาย	จะแต่งจะเติมถ้อยคำ ลึกก็หมีนคำ	MR. TEAM	✓
2	ใจหายไปเลย	เธอไม่เคยบอก บอกให้รู้เรื่องราว	MR. TEAM	✓
3	เราสองคนบนทางแห่งรัก (ล.ทางเดินแห่งรัก)		MR. TEAM	✗
4	รักลิขิต		แนน วาทียา รวยนิรัตน์; คาร์ MR. TEAM	✗
5	เราเคยรักกันใช่ไหม		คาร์ MR. TEAM	✗
6	ถ้า	ถ้าขับรถไปไม่มีเสียงเพลง ถ้าหมีนคำเอง	MR. TEAM	✓
7	MONEY MONEY	MONEY MONEY MONEY O-hi-yo	MR. TEAM	✓
8	ADVENTURE	ไปๆด้วยกัน จะชวนกันไป adventure	MR. TEAM	✓
9	ไม่มีเงินแล้วเธอจะรู้สึก	ไม่มีเงินแล้วเธอจะรู้สึก ไม่มีเงินแล้วเธอ	MR. TEAM	✓
10	หากเธอได้รู้		คาร์ MR. TEAM	✗
11	เจ้าหญิงนิทรา	ใครจะดึงหรือใครจะปล่อย ใครจะคอย	MR. TEAM	✓
12	แค่ไหนแค่นั้น	อาจมีหลายครั้งที่เคยตั้งคำถาม	MR. TEAM	✓
13	คงจะมีสักครั้ง	คงจะมีสักครั้ง คงจะมีสักครั้ง	MR. TEAM	✓
14	สวรรค์ไม่มีคำตอบ	ใครอยู่ในใจของเธอ หลับตาลงก็เจอ	MR. TEAM	✓
15	เจ้าขอมาลี	ดินนอนแต่เข้าก็เอากระบี่สาบพายนบมา	MR. TEAM	✓
16	แบ่งแบ่งกันไป	รวยก็ไม่รวย ไม่รวยแล้วยังจะหยิ่ง	MR. TEAM	✓
17	ตัดกะเพรา	รักฉันรักฉันเหลือเกิน เธอเคยยืนยื่น	MR. TEAM	✓
18	จับปลาสองมือ	จับปลาสองมือ เดี่ยวเหอะเดี๋ยวจะหลุดไป	MR. TEAM	✓
19	สายหัว	ไม่เคยจะพบ ไม่เคยจะเจอ กับคนซึ่กลัว	MR. TEAM	✓
20	ขอบฟ้า ขอบฝั่ง ความหวัง แผ่นดิน	ฉันรอนแรมมาไกลในทะเล	MR. TEAM	✓
21	คนในฝัน (ละครฝันเพื่อ)	รอมาดังนานแต่ละคืนก็ฝันไป	MR. TEAM	✓
22	อย่าลืมฉัน	ต้องกลายเป็นแค่คนรู้จัก จากที่เคยรักกัน	MR. TEAM	✓
23	ฉันไม่บ่่าพอ	เมื่อวันที่เธอเลือกทางเดินที่จะไป	MR. TEAM	✓
24	ไม่อยากจะเสียเธอไป	อย่า อย่าเป็นแบบนี้เลย เก็บตัว ไม่ออกไป	MR. TEAM	✓
25	อย่า	ก็อย่ามาหัก ถ้าไม่รัก ถ้าไม่รัก	MR. TEAM	✓
26	หมดแรง หมดตัว หมดใจ	ไม่อยากจะเจออีกแล้ว คนหลายใจ	MR. TEAM	✓
27	ถ้าหากเธอเป็นฉัน	ใครก็รู้เรื่องราว ช่วงเวลายาวนาน	MR. TEAM	✓
28	คนใหม่	ไม่เคยมีใครที่จะคิดเป็นห่วงฉัน	MR. TEAM	✓
29	อยู่บนพื้น	ได้พบได้เจอที่ไร ทำได้เพียงโยนใจเข้าไป	MR. TEAM	✓
30	รลทะเล	ไฟที่วาร์อนก็จะขอโจนเข้าไป ดำน้ำดั่งลึก	MR. TEAM	✓
31	ลดกระหน้า	ของชื่อของชายต้องต่อรอง ถูกอกถูกใจ	MR. TEAM	✓
32		97 ฉันเกิดเมื่อปี 97 รักเกิดเมื่อปี 97	MR. TEAM	✓
33	พ่อแม่ไม่ว่า	เป็นตัวฉันแปลกตรงไหน (พ่อก็ไม่ว่า)	MR. TEAM	✓
34	เราใจเกินเหตุ	ทำให้ฉันวันวายและสับสน ทำให้ฉัน	MR. TEAM	✓
35	หายอยาก	ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย ทำไม	MR. TEAM	✓
36	สี่แล้วรวย	ธรรมดาที่มันไม่ธรรมดา เมืองมายา	MR. TEAM	✓

Gmm Grammy 35th Anniversary Hits

รหัสปก CD G0261004

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ไม่ต้องห่วงฉัน	แค่เพียงรู้ว่าเธอต้องการจากไป	LOSO	✓

2	อยู่ไป-ไม่มีเธอ	หมดแล้วหมดสิ้นหนทาง	BLACKHEAD	✓
3	เกลียดความสงสาร	อย่ารักกัน ง่าย ง่าย	Y NOT 7	✓
4	ใบไม้	เหมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือ	FLY	✓
5	เมื่อรักฉันเกิด	ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะ	SILLY FOOLS (วงเก่า)	✓
6	ไม่มากก็คิดถึง	ไม่มากก็คิดถึง จึงต้องมาหา	กะลา	✓
7	ขอใจเธอคืน	มาแต่ยกก็ไป แต่จะไปยังใจเดียวกัน	TIME	✓
8	เจ้าทุกข์อยู่ใน	เจ้าทุกข์อยู่ใน เจ้าทุกข์อยู่ใน	PETER CORP DYRENDAL	✓
9	ประเทือง	เธอเป็นใคร ถูกใจนักหนา	ไท ธนาวุฒิ	✓
10	อย่าทำ	ไม่ต้องทำเป็น เห็นใจกันหรือ	SMILE BUFFALO	✓
11	ดโว้ง	เหตุการณ์มันผ่านไป สิ่งที่เหลือคาใจ	ธนพล อินทฤทธิ์	✓
12	เลิกรา	เธอกับเขา เกินเลยไม่เคยได้คิด	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม	✓
13	กลับไป	ทำไมเวลาที่ฉันมีเธอทั้งใจ	มิกกี้	✓
14	ใจเธอ	อยากจะวางมือลงตรงหัวใจเธอ	ธัญญรัตน์ กิ่งไทร	✓
15	ฉันยังอยู่	สิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปเธอจะอยู่ที่ไหน	อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา(อังค์)	✓
16	เพื่ออะไร	มาอ่อนวอนอะไรกันมากมาย	อัมรินทร์ นิตพน(อ่า)	✓
17	(เก็บใจใส่) ญแจ	ตั้งนานไม่เจอก็เธอไม่มา	OHO	✓
18	ไม่รักดี	ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บ ไม่อยาก	เปเปอร์แจม	✓
19	คบหน้า	อย่ามาเห็นใจ อย่ามาสงสาร	วาสนา	✓
20	ระแวง	บอกตรงๆฉันน้อยใจที่เธอพาเขามา	แมทธิว ดิน	✓
21	ยอมจำนน	มันเป็นความคิดหวังของหัวใจ	EXILE	✓
22	ศักร	อย่าเลย เธออย่ามารักกับฉัน	ราม รัตนะพร	✓
23	ไม่มีใครแทนที่เธอ	ไม่ว่าเธอคิดถึงกันหรือเปล่า ก็จะไม่คิดถึง	เต้ ศตวรรษ เศรษฐกร	✓
24	ไหน	มันอาจจะเป็นเพราะใครบางคน	พณิพงศ์ ศรีวัฒน์(สโธ พณ)	✓
25	ละคอนเรื่องนั้น	จบแล้วละคอน จากนี้คือตอน	ศิววงศ์ แสงอ่อน(ฮัท)	✓
26	ฉันรู้	ฉันรู้เธอมีอดีตในใจ	สุนิดา สติกุล(โบ)	✓
27	ขอให้เหมือนเดิม	ไม่ต้องรักฉันจนสิ้นฟ้า	BUDOKAN	✓
28	เธอสวย	จะมีกี่คนมองเห็นสายตาที่อ่อนโยน	DOUBLE YOU	✓
29	อย่าทำ อย่าทำ	บอกคนนี้ และบอกกับคนนั้น	นัท มิเรย์	✓
30	กะไปโล	ก็เกิดตามเธอไม่ทันหรือ	นิโคล เทริโอ	✓
31	ลัดวงจร	เธอคือไฟ...เธอคือไฟ เป็นอาการทางใจ	ไบรโอนี่	✓
32	ไม่ใช่...ไม่ชอบ!	ไม่ใช่ไม่ชอบ ไม่ใช่ฉัน ไม่เคยรักใคร	นาวิน ดาร์	✓
33	ฮึรงตงนัง	เคยได้ยินว่าเธอ มีใครว่านวย	ญาญาถึง	✓
34	รักเลย	อยากเปิดใจว่ารักเธอ แต่ใจก็สั่น	ธิดิมา ประทุมทิพย์(แอน)	✓
35	ไปด้วยคน	ไปฉันไปด้วยคนไปนะไป	Teen 8 Grade A	✓
36	อ่อนช้อม	ซึ่งจริงจริง ซึ่งจริงจริงทั้งกันไปได้	สามารถ พยัคฆ์อรุณ	✓
37	เธอคือใคร	เธอคือใคร คิดว่าฉันต้องแคร์เธอ	ยศวดี นัสศิริจิตร	✓
38	สายลมที่หวังดี	แอบส่งดอกไม้ไปให้เธอไม่รบกวน	พราย เจริญประ	✓
39	ทำไมต้องรักเธอ	สิ่งตัวเองควรจะมี สัมเธอไป	BKK	✓
40	หลมไปพัก	อยากอยู่เงียบๆอย่างนี้ อยากคิดอะไร	ทิน(สราวุฒิ พมทอง)/คิม(คิมหันต์ วัฒนารณ)	✓
41	ถ้าเธอหลอกฉัน	ใครใครเขาบอกว่าเธอกำลัง	สุนิสา สุขบุญสังข์(อ้อม)	✓
42	อย่าดีกับฉันเลย	เธอเข้ามาวนเวียน เธอเข้ามาหา	3DC(Three Dee Cee)	✓
43	ไม่รักกันเลยใช่ไหม	วันและคืนที่เราคุ้นเคย ก็วันก็ปี	เคน	✓
44	อยากฟังเหตุผล	บอกกับฉันสักคำได้หรือเปล่า	BUBBLE GIRLS	✓
45	นอนไม่หลับ	จะเจอใครๆ ไม่เคยจะหลับ	ZA ZA	✓
46	อยู่ได้ไหม	เธออยากบอกกับไหม อายกรบายน	ลิซ่า(BUBBLE GIRLS);หวาน(ZA ZA)	✓
47	อย่าโกรธได้ไหม	ก็ผิดที่ตัวเอง ที่ไม่รู้ว่าเธอผูกพัน	ชาย วรรณิการ์ วรณะเกียรติกุล	✓
48	ดาวกระดาด	อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให้เธอ	ปนัดดา เรืองวุฒิ	✓
49	แจกัน	งานฉันต้องชม เกินจะชม	สเมธ องอาจ;ประกาศิต โปสุวรรณ	✓
50	หมยนี้คะ	คำขู่เทอขู่ ปู่ย่าหลายอหุลหวอ	CHINA DOLLS	✓

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	คนมีเสน่ห์	เฮ เธอ ทำไมตัวเธอถึงดำดำ โฉมงามขา	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
2	นวด	ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม	ปาส์มมี	✓
3	แสงสุดท้าย	รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ	BODYSLAM	✓
4	คุกเข่า	เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้	COCKTAIL	✓
5	ฤดูร้อน	บ่อยครั้งที่ใจ เดินออกไปไม่มองข้างทาง	PARADOX	✓
6	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต่างจากกัน ความผูกพัน	พลพล	✓
7	เชือกวิเศษ	พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาแก้มน่าปริกรรม	LABANOON	✓
8	ทิ้งไว้กลางทาง	มันดีแค่นั้นที่ เราได้ร่วมทาง	POTATO	✓
9	สิ่งของ	ฉันที่เคยโดนทำร้ายมา ใจเหมือนไม่มีคุณค่า	KLEAR	✓
10	ไม่เคย	ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
11	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
12	ขอโทษ...หัวใจ	ขอโทษที่ทำให้มอบซ้ำ ขอโทษที่ยังให้เจ็บ	INSTINCT	✓
13	เจ็บที่ต้องรู้	เหมือนว่ามีบางอย่างที่ขาดหาย	THE MOUSSES	✓
14	เหนื่อยไหมหัวใจ	เธอเป็นอย่างไรจากวันที่สองเราไกลห่าง	Retrospect	✓
15	สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	ก็เคยเห็นใครบางคนมีน้ำตาตกเขา	Sweet Mullet	✓
16	เสพติดความเจ็บปวด	ยังไม่ต้องการได้ยินเสียงคำปลอบใจ	The Yers	✓
17	คำตอบที่เธอเลือก	ฉันก็ไม่รู้จะเอาชนะเขาอย่างไร แค่เห็นคำตอบ	Yes'sir Days	✓
18	เจ็บแค่นั้นก็ยังรักอยู่ (ล.อย่าลืมฉัน)	รักของฉันอาจไม่รู้ เพราะรักของฉัน	Yes'sir Days;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
19	คนไม่สำคัญ	แม้ไม่ใช่คนโปรด อย่างคนอื่นเขา	พลพล	✓
20	เธอทำให้ฉันได้รู้ (โษษณาสUZU)	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม	POTATO;สหรัล สังคปริษา(ก้อง)	✓
21	ทำอะไรสักอย่าง	หัวใจเต้นแรง หน้าแดงทุกที ไข่เธอหรือ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓

22	เสียง	จะเสียงก็ขอลอง จะเป็นอย่างไรฉันจะลอง	25 Hours	✓
23	ปีก	โหย..หา..แสงดวงดาว ล่องลอยวน	PARADOX	✓
24	ทดลองใช้	เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักที่ฉันให้ไป	บีน Basher	✓
25	ฉันก็คง...	เมื่อความรักต้องล่าความเจ็บเข้ามาเป็น	LABANOON	✓
26	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพายุที่มีออกไป	25 Hours	✓
27	ชีวิตยังคงสวยงาม	ไกล ไกลแสนไกลเกินตา เพียงสายลมพา	BODYSLAM	✓
28	กาลเวลาที่สูญคน	เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องเดินทาง	COCKTAIL	✓
29	รักไม่ต้องการเวลา	ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารัก	KLEAR	✓
30	เธอยัง...	ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ ฉันยังได้	POTATO	✓
31	พูดไม่ค่อยเก่ง	มีบางคำที่อยาก บอกกับเธอ	AB NORMAL	✓
32	ขอเป็นตัวเลือก	เพื่อใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งห่มเทให้ฉันเลย	กะลา	✓
33	อากาศ	เธอเห็น ว่าเป็นฉัน หรือเธอไม่เห็นฉัน	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
34	ความเจ็บปวด	ใครคนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคย	ปาล์มมี	✓
35	แก๊ง	ทรมานกับการต้องยอม ยอมให้เธอทำร้าย	บีน Basher	✓
36	หลอกให้รัก	ใช่ไหม ที่เธอไม่รักกันแล้ว ใช่ไหม	THE MOUSSES	✓
37	พายุหมุน	อีกครั้งที่ฉันล้มลง อีกครั้งที่ต้องทกข	The Yers	✓
38	คือเธอใช่ไหม	พายุที่ถาโถมกระหน่ำครั้งนั้น พายุชีวิต	Retrospect	✓
39	ไกลเท่าเดิม	อยากให้เธอรูสึกอย่าง เราอยู่ห่างเกินไป	INSTINCT	✗
40	ขาดกรต่อเนือง	เธอยังทำเหมือนไม่มีอะไร ที่เธอทำลาย	Yes'sir Days	✓
41	ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)	หลงเข้าไป ในความรักที่เราต่างเข้าใจ	กวาง AB NORMAL	✓
42	ไม่มีปฎิหาริย์	ฉันยังไม่เคยคิดนอกใจ ถึงแม้ว่า	หนุม กะลา	✓
43	บินเข้ากองไฟ	ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทำไม จิตใจ	Big Ass	✓
44	ฝากเสียง	โธ่ๆโอ้วๆใจเรานั่นซึกจะยังง	Sweet Mullet	✓
45	ยาพิษ	ค่าง่ายๆแต่ความหมายสตรกกล้า ค่าง่ายๆ	BODYSLAM	✓
46	อามน้ำร้อน (OST.Hormones วิทยาร)	โลกนี้นั้นกว้างแคไหน ชีวิตมีทางแยก	Big Ass	✓
47	พลังงานจน(feat.เปาวลี)	สายลมจางๆ ยังล่องลอยจากแดนไกล	LABANOON	✓
48	ที่เดิม	เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดี่ยว...ทำอะไร	POTATO	✓
49	โปรดส่งใครมารักฉันที	จะต้องเหงากัน อีกนานไหม	INSTINCT	✓
50	แสงสุดท้าย (G19 Version)	รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ	BODYSLAM	✓

นั้่งเล่น 3 Music Festival เกร์กัันใน
รหัสปก CD G0561015
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	โทษที่เอาแต่ใจ	Nothing I can say	เป็ก ผลิตโชค ายนบุตร	✓
2	อย่าบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
3	มีแฟนแล้ว	เธอก็มีคนของเธอ เธอก็อยากจะมีเธอ ไม่ต้อง	ปราโมทย์ ปาทาน;จิราพรทศ ผลประกอบการ	✓
4	ก้านทองหล่อ	หลงรักลูกสาวก้าน ยืนยืนด้วยชีวิต	ป๊อป ปองกุล;ไธด์ ปราโมทย์	✓
5	สวีสวีสวี	สวีสวีสวีใครช่วยผมด้วยหน่อย เกิดเรื่อง	Joey boy	✓
6	บวด	ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจจากกรรม	ปาล์มมี	✓
7	เปิดไฟ(Turn On)	รอยจูบที่ยังหวาน ไอลุ่นข้างในนั้น	Tabasco;หิว BOOM BOOM CASH	✓
8	ฉันไม่รู้	ฉันไม่รู้ ว่าเธอจะไม่รัก เหมือนฉัน	สพล พุทธิรักษ์ (เบล)	✓
9	ขี้บะ	คืนนี้ไม่รู้เธออยู่ไหน ในคืนรักที่เรา	คชา นนทพันธ์	✓
10	เรื่องจริงเรื่องสุดท้าย	เธอไม่รู้หรอก เธอหลอกใครไม่เก่ง	โดม THE STAR 8	✓
11	ระยะทำใจ	เจ็บและจริงก็พร้อมจะไป แต่วันนี้เธอ	กัน นภัทร	✓
12	รอปฎิหาริย์	ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป	ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
13	แสนล้านนาที	จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้า..จะเป็นรุ้ง	สพล พุทธิรักษ์ (เบล)	✓
14	หนึ่งในพันล้าน	คนที่มีรอยยิ้ม เวลาอังกายขบลงตักนอน	กัน นภัทร	✓
15	ควักหัวใจ(Club Friday ตอนมันส์กับมี)	หลายครั้งที่ใจต้องเจ็บเจอคำไม่จริง	เบน ชลาทิศ	✓
16	Slow Motion (ระวังมันส์ชนโอ!!)	เหนียวทั้งปีแข็งและทนเต็มที่ถ้าให้ดี	โจอี้ มอย	✓
17	I Found You (feat. Caption)	เกือบไปแล้วนะ ถอดใจแล้วนะ	คชา นนทพันธ์;กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง	✓
18	อ้าว	บีนเข้าไป บีนน้ำตาแล้วบีนมือฉัน	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
19	เมื่อวาน	คู่คน ต่างบอกฉันกับบอก ว่ามันนานแล้ว	ไธด์ ปราโมทย์	✓
20	ปล่อย	เก็บอารมณ์ เก็บเอาเรื่องราวที่ทิ้งไป	ป๊อป ปองกุล	✓
21	ความเจ็บปวด	ใครคนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคย	ปาล์มมี	✓
22	อยากให้โลกแคบลง	อยู่ไหนเธอ ทำไมเจอด้วยยากจัง	สพล พุทธิรักษ์ (เบล)	✓
23	คนไหนโสด	ได้โปรดเถอะ ได้โปรดเถอะ ถ้าคนไหน	แกงส้ม ธนทัต;โดม THE STAR 8	✓
24	รอยยิ้มของเธอ(ซีรีส์ U-Prince)	โลกของฉัน เต็มไปด้วยคำถามมากมาย	คชา นนทพันธ์	✓
25	ใจหนึ่งก็รัก อีกใจก็เจ็บ	มีทางสองทางที่ให้ฉันต้องเลือก	เป็ก ผลิตโชค ายนบุตร	✓
26	PLEASE	รู้ฉันรู้ยังงก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังง	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
27	ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง	เหมือนฉันสร้างวิมานในอากาศตลอดมา	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
28	สบายดีหรือเปล่า?	สบายดีหรือเปล่า ฉันนั้นแค่อยากจะรู้	ตั้ม วราวุธ	✓
29	แพ้คำว่ารัก	เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ เป็นเพราะ	Calories Blah Blah	✓
30	อยากร้องดังดัง	ไม่รู้ว่าเป็นอะไร คล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป	ปาล์มมี	✓
31	ชั่วครา (One Night Stand)	และแล้วคืนนี้ก็มีเธออยู่ในอ้อมแขนฉัน	TABASCO;ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
32	ร้ายก็รัก	ทุกครั้งที่เปิดตลละคร มีบางตอนที่	Joey boy	✓
33	Good	Yeah!2548 ได้เวลาปฐมนิเทศ(อะ!)	พี่กอล์ฟ ฮีโร่;บีชี	✓
34	ฝัน	แค่มองสายตา ก็พอจะดูรู้ ว่าวันนี้	แก้ม วิชญาณี เบี้ยกลั่น;บุม ปรีดีถกร ทรัพย์	✓
35	ชวงนี้ (Karma)	Hey เธอทำอะไรมาปะ ทำไมหน้าตาดี	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
36	ไม่มีใครรู้	คำที่เราบอก..รัก..กันมากมาย	เป็ก ผลิตโชค ายนบุตร	✓
37	เหตุผลร้อยแปด	ไม่ต้องมีคำบรรยายใดซึกคำให้ลึกซึ้ง	อ้อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
38	จะรักจนกว่าจะรู้	อาจเป็นเพียงสายลมผ่าน อาจเป็นหมอก	ตั้ม วราวุธ	✓
39	Loop	ทำไมแค่หนึ่งนาทีก็กับความรักที่ต้องเจ็บปวด	Tabasco	✓
40	ตอบได้ใหม่ว่า...ได้ไหม	ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรัก ดุยกเย็น	สพล พุทธิรักษ์ (เบล)	✓
41	#ได้ความโสด	อยากจะลองถามดู ที่ไม่มีใคร เป็นโสด	คชา นนทพันธ์	✓

42	คนที่ไม่ควร(ล.เพื่อเธอ)	ขอบคุณวันเวลา ที่มีเธอเข้ามา ให้รู้ว่า	กัน นภัทร	✓
43	ความผูกพัน(ชื่อความรักไม่ได้)	ฉันเข้าใจแล้ว เธอไม่ต้องห่วง ฉันคง	แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น	✓
44	อยากให้เวลาดำเนินเป็นคนอื่น(WHY)	ไม่มีสิทธิ์แม้จะคิด เธอจะใกล้ชิดกับใคร	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
45	อยากรู้...แต่ไม่อยากถาม	ได้ขีดเพียงลมหายใจ แค่ได้ใช้เวลา	Calories Blah Blah	✓
46	เพียงข้างหลัง	กระวนกระวาย คิดถึงเท่าไร ก็ไม่ถึง	อ้อฟ ป่องศักดิ์ รัตนพงษ์;feat.เบน ชลาทิศ	✓
47	เธอรู้อะไรเล่า	อาจจะว่าฉันนาน	เบน ชลาทิศ	✓
48	ที่รัก	ที่ตรงนี้นั้นมีแต่ความรัก ตั้งแต่วัน	ปราโมทย์ ปาทาน;แพตตี้ อังศุมาลิน	✓
49	ยกมือขึ้น	ประชาธิปไตยคือการออกเสียงของคนส่วนใหญ่	Joey boy	✓
50	สิ่งเหนือเสือได้	เหนือจรวดได้ เจียงชายปิดดาบ	พีทกลิ้ง ฮีโร่;พีซี	✓

รวมฮิตอีซันล้านเปอร์เซ็นต์ ชุดที่ 2
รหัสปก CD GX0261001
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	บ๊อกระกให้หลิดอน	คนบ๊อกระกกันรลเสียข้างทางอย่ายังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
2	แค่ขี้	นมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของ	ศร ลินชัย	✓
3	โหดเลวดี	ถามเจ้าของเป็นหญิงงั้นทนเขาคัก	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
4	รักแท้บได้แปลว่าโง่	ผิดมากไหมที่รักเขางจนหมดใจ	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
5	น้ำตาหยดยังคง like	รู้เต็มอก..ว่ารักดกกระปอง บได้	ตาย อรทัย	✓
6	ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา	เพียงแค่อายก็มี อายก็มีโอกาสพบหน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
7	รอยเลื่อน		ดาร์ ดจว.	X
8	ผิวส่ารอง		ใหม่ไทย หัวใจศิลป์	X
9	โยนใจให้หมากิน	ชักกันมาตั้งโดน ปคิดหลิดอนน้องแห่	ด็กแดน ชลดา	✓
10	แม่เจ้าเขาตายแล้ว		วิเชียร-ซาเหมา	X
11	มันฮักแต่เจ้าฮัก	คากะเล็กสองคากะลา เว้าไสหน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
12	I.C.U.(ไอ.ซี.ยู)		คู่แฝดโอเอ	X
13	หมาแลกค		แพรวพราว แสงทอง	X
14	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบ่งนงาที่	ตรี ชัยณรงค์	✓
15	เดียวปาด้วยเบอร์โทร	อย่างองหน้าเดียวปาด้วยเบอร์โทร	ลัยอง นองหินห่าว	✓
16	กินตองน้องเมีย	ศรีมือนี่เป็นมือสันต์วันดี มือเอาปลา	ศร ลินชัย;ดอกอ้อ ทุ่งทอง;ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
17	ขานน้องไปแพ่งเสียน		เด่นชัย วงศ์สามารถ;แพรวพราว แสงทอง	X
18	เอ็นอ้ายมาเหยย	ญ.อ้ายๆตองนี่อยู่ไส ชม.เรื่องอะไรพี่ว	สมบุรณ์ ปากไฟ;ลัยอง นองหินห่าว	✓
19	ของหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
20	เมียบได้แต่ง	ขอยเป็นเมียเจ้า ขดเจ้าสาวกะบได้ไส	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
21	บั้งเฝ้าเขาจับ	ไฟโทรมาน่าคือเว้าว่าเขาม่วนแท้	เต๋า ฤศิลป์	✓
22	รู้ของชาติ สืชาติใจ		ดาร์ ดจว.	X
23	บอกรัก..แต่บรลิกว่ารัก	บใกล้ไกล แต่เหมือนหายไจากชีวิต	ตาย อรทัย	✓
24	มนต์รัก ด.จ.ว.	เมื่อแลงว่างบ อ้ายขอพ้อหน้าจิกหนอย	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
25	เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ	ขณะที่อ้ายอ่านข้อความนี้ น้องได้มา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
26	นางฟ้าหรือยาพิษ		ใหม่ไทย หัวใจศิลป์	X
27	อ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้าย		เด่นชัย วงศ์สามารถ;แพรวพราว แสงทอง	X
28	เธอกอดกับใคร บนหัวใจของฉัน	ถึงยังไม่รู้..ว่าเขาเป็นใคร แต่บรลิก	ตาย อรทัย	✓
29	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จมนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
30	เมื่อความฮักเก่า น้องสิงหาบ	ก่อนจะปล่อยหัวใจเดินทาง เคียงข้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
31	น้ำตาบักหน้าโง่		เด่นชัย วงศ์สามารถ	X
32	ก้อนขี้ฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบได้ยานฝน ฮักผู้ลงคนเลยบ	เต๋า ฤศิลป์	✓
33	สุขที่ยอกสมหวัง		คู่แฝดโอเอ	X
34	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เฮ็ดบาบหัวใจอ้ายแท้หนอ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
35	เขียดจะนานน้อยอยเม็งดาว	ฮักเจ้าปานใด คือลิดแต่แนม	ศร ลินชัย	✓
36	ล้างจานในงานแต่ง	งานแต่งเขาแข่งแย่งเอาไปก่อน	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
37	หนมนโคโยต้า	หนมนมาขดมาทงมนสาวโคโยตี้	สมบุรณ์ ปากไฟ	✓
38	จับเอาสิคะ	เขามิแม่พอไปขอเอาสิ ทำเหมือนของฟรี	ลัยอง นองหินห่าว	✓
39	โห่งอง	ละพอแต่เปิดมะปานกั๊ง สาวหมอลำสิพาม่วน	ด็กแดน ชลดา	✓
40	รักราวหนาวลม	เมฆลอยกระจายอยู่ในฟ้าสูงแลลลิบลัว	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
41	หนาวใจไกลแฟน	ดอกพะยอมหอมอยู่ในดง บพรงร้องสง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
42	มนต์รักแม่น้ำมูล	โอ โอโอ โอโอโอละเน้อ โอโอ โอโอโอละเน้อ	ตาย อรทัย	✓
43	วันไหนเธอจะแค้นฉันบ้าง	ต้องอยู่ด้วยกันไปถึงวันตาย ทั้งที่รู้ดี	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
44	ดอกจางบาน	ดอกจางบานสะพรั่งหน้าแล้ง ดอกสีแดง	เต๋า ฤศิลป์	✓
45	อ้ายตีบพอ หรือน้องพอบเป็น	อยากลิกถามความผิดหัวใจ	สมบุรณ์ ปากไฟ	✓
46	เกาหลีสี่เมีย	ฮัลโหลๆแค่นี้ก่อนเด้อเธอ	ศร ลินชัย;ดอกอ้อ ทุ่งทอง;ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
47	ผกเสียวอาเชียน	โอ..โอ..โอ โอ โอโอ..แล้วก็ โอ	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
48	คิดถึงทุ่งลุยลาย	จากอีसानบ้านนามาอยู่กรุงจกแดนทุ่ง	ตาย อรทัย	X
49	มนต์เพลงมนต์แคน	นี่คือมนต์แคน แฟนๆยังจำได้บ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
50	สาละวันร่าวง	น้อยอ่อนแอ..มนมิ่งสาวสวรรค์	รวมศิลปิน	✓

Grammy New Release Vol.1
รหัสปก CD G0561006
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	เรื่องระหว่างทาง	หลายคนเดินทางมาจากที่แสนไกล แต่น้อยคน	ลลา;ชาติ สุชาติ (The Voice)	✓
2	อย่าบอก	ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไร ก็ได้ เก็บคำพูด	ชนกันดี รัตนอุดม(อะดอม)	✓
3	ใกล้ขีดแต่คิดถึง(ซีรีส์ My Dear Love)	จะอยู่จนเธอหายดี อยากเห็นเธอยิ้มขึ้นได้	กัน นภัทร	✓
4	ลบนานที่มีเธอ	คำที่เธอบอกรักเขา รูปที่เธอออกกับเขา	นิว นภัตสร ภทรใจ;จีว ปิยนช เสือจงพร	✓
5	แสงสุดท้าย	รอนแรมมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ	BODYSLAM	✓
6	ปีแสง (11)	บนท้องฟ้ามีดวงดาวนับล้าน	Jetset'er	✓
7	ทนได้ทุกที	เจ็บและขำมาก็ครั้ง พลาดและพลั้งมาก็หน	มาดิง ระดับดาว	✓
8	ยังไม่ชิน	ฉันคงจะไม่ไ้ร่รำนาน ไม่ต้องห่วงฉัน	เอ็มมา เอมิกา กรานท์;แพม วัลภา สุนทรผศ	✓

9	คำตอบที่ใช่คือเธอ	หากว่าเธอ ไม่แน่ใจ ในความสัมพันธ์ของเรา	อิสริยะ ภัทรมานพ (ฮัน)	✓
10	เजेใจ (ล.เธอคือพรหมลิขิต)	แค่คนผ่านมาเจอ เธอที่ไม่เคยเคย	บี สุภษฎ์ วิเศษแก้ว	✓
11	I Found You (feat. Caption)	เกือบไปแล้วนะ ถอดใจแล้วนะ	คชา นนทพันธ์/กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง	✓
12	คนแบบไหนดี	จะเป็นใครคนที่รักใจ จะเป็นใครที่เดิน	แบมแบม The Voice	✓
13	เหตุผลที่มีชีวิตอยู่(ซีรีส์My dear lose)	ถ้าเธอคิดว่ารักครั้งนี้ต้องหยุดตรงนี้	ดีอล วันธงชัย อินทรวัตร	✓
14	ดึกแล้ว	ดึกแล้ว ชมนานอนแต่หัวใจรุมเร้า	Sound Cream	✗
15	ได้แค่ตัว	มิให้ฉันได้แค่ตัว ไม่เคยจะได้หัวใจ	อรรถพล เหล่าแสงไทย	✓
16	ก่อน...พรุ่งนี้จะมาไม่ถึง	บางสิ่งก็อยู่ในใจลึกลึก บางอย่างมัน	S.D.F	✓

แกรมมีโกลด์ ลูกทุ่งท็อปฮิต
รหัสปก CD G0261001
วันที่วาง 11/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันบึงนานา	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	ลิเทอ์นงให้บอกแ	แปลว่าหยิ่งน้อยอาย กับอาการเปลี่ยนไป	ต่าย อรทัย	✓
3	แค่ขี้	แถมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า น้ำตาของ	ศร ลินชัย	✓
4	บ๊ายบายให้ลโตน	คนบ๊ายบายกันรักเลี้ยวทางอ้ายยังไปช่วย	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
5	หมอนขาด สาดผืนเก่า	วางไว้สา...ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
6	ให้เอ็นน้องว่า...ผู้สาวเก่า	อย่าตกใจเด้อ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
7	คำว่ารักกัน มันเทียบมิส	อ้ายบออยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
8	โหดเลวดี	ถามเจ้าของเป็นหยิ่งทั้งหน้าขาอีก	ดอกล้อ ทุ่งทอง	✓
9	ก่อนลไป	อยู่ชื้อชื้อเจ้ากมาเฮ็ดแบบนี้ อยู่ชื้อ	พี สะเดิด	✓
10	มันฮักแต่เจ้าฮัก	ค่ากะเล็กสองค่ากะลา เว่าใส่หน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
11	ฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้าย	อ้ายฮักบ๊ว...ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ต่าย อรทัย	✓
12	บออยากเจอน้ำครก	เธอต้องมาหักแค่อายกถามว่าเป็นอย่างไ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
13	รับของโจร	ตีปานใด ไซเทาใด อ้ายกะมิเจ้าของ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
14	รักแท้บได้แปลว่าไ	ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	โยนใจให้หมากิน	ฮักกันมาตั้งโตน ปคิดหลโตนน้องแหม	ต๊องแคน ชลดา	✓
16	ออยกอยในอ้อมกอดเธอ	ชีวิตผ่านโลกมามาก ความรักนั้นก็เคยมี	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
17	จะหายใจยังไให้คิดถึง	กลิ่นใจนึกภาพเธอเอ่ยคำลมาเมื่อครั้งหน้า	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
18	ขอเป็นคนรักอีกสักคืน	ไม่รักก็ต้อเล็ก ก็ริตต้องเป็นอ้ายนั้น	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
19	ก่อนขี้ฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบได้ยานฝน ฮักผู้ลวงคนเลยบ	เต๋ ภูศิณี	✓
20	ง่ายเนาะ	ง่ายเนาะ...แค่บอกว่าพอคำเดียว	ลำเพลิน วงศกร	✓
21	น้ำตาหยดยังกด like	รู้เต็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บได้	ต่าย อรทัย	✓
22	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าใจอ้าย จบนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
23	เมียบได้แต่	ขอยเป็นเมียเจ้า ขุดเจ้าสาวกะบได้ใส่	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
24	คิดถึงจังเลย	ไม่เจอเกินนานคิดถึงจังเลย	ไมค์ ภิรมย์พร	✗
25	ก้าแพงชื้อเพื่อน	ใกล้แค่เอื้อมมือ แต่เหมือนจับยื่นอยู่	เปาวลี พรพิมล	✓
26	คนที่ใช่ได้แต่มอง	แค่คิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
27	สักวัน...ฉันจะรู้สึกเจอย กับเธอ	ใจยังอ่อนแอ ยังแพ้คำว่าคิดถึง	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
28	ของขวัญหรือของเหลือ	ตั้งใจมาให้หรือเปล่า หรือวางเก็บเอาเศษ	ต๊องแคน ชลดา	✓
29	เคลียร์กับเขาให้จบ ค่อยมาคบกับฉัน	เขาโทรมาถามว่าเธออยู่ด้วยไหม	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
30	รักจนไม่รัจะรักยังไ	มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี	พี สะเดิด	✓
31	เจ้าชายของชีวิต	จริงจังแค่ไหน จริงใจมากพอหรือเปล่า	ต่าย อรทัย	✓
32	ไม่มีชื่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้น	ลิปถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
33	เมื่อความฮักเก่า น้อสิงเหงาบ	ก่อนจะปล่อยหัวใจเดินทาง เคียงข้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
34	ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ	เขาฮักสะบ้อคือเฮ็ดหน้าอใส่อ้าย	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
35	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางอ้ายแค่อย่างเข้ามา	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
36	ช่วยขุดหลุมฝังถ้ายังสงสาร	สภาพของอ้ายตอนนี่ คืออหสิคือจิ้งผิบ่า	ศร ลินชัย	✓
37	น้องมีผัวแล้ว	สองขาคนี่ ที่มันเคยเดินเคียงอ้าย	ดอกล้อ ทุ่งทอง	✓
38	ส่งน้ำตาไม่ได้	เป็นแคคนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
39	ฉันคิดมากไปหรือเปล่า	ทำอะไรก็ผิด ไม่ทำอะไรก็ผิด	ต๊องแคน ชลดา	✓
40	เทพธิดาผ้าขืน	ว่างจากงานหว่านไถ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
41	แม่ค้าหน้าคอม	ก็เป็นแม่ค้า พัฒนา มาอยู่หน้าคอม	เปาวลี พรพิมล	✓
42	ป๊อบป๊อบ	มันป๊อบป๊อบ งง มันขงหรือไ	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
43	ชีวิตดีดี	จืด จืด ดา ดืด จืด จืด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
44	คนใช่ เกิดซ้ำ	อยากฮักสิตาย แต่ก็อ้ายบเกิด	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
45	โห่งออง	ละพอแต่เปิดผะมานกั้ง สวหมอลำลิพาม่วน	ต๊องแคน ชลดา	✓
46	หนีเข้ามาล่าชิง	เตรียมตัวพร้อมหรือยังคะท่าน เซดอิน	สิม พฤกษา	✓
47	ฮักบได้ แต่ลิมอ้ายปลง	ละฮักใจ ว่การเป็นแฟนอ้าย	เวียง นฤมล	✓
48	ล้าร็อค เจ้ามใจ	ยอมรับมาสานาง ว่าเจ้ามใจ	ตรี ชัยณรงค์	✓
49	มักสาวดาวเด่น	อ้ายบแมนแฟนคลับนักร้อง มาจอบส่อง	เจมส์ จดรงค์	✓
50	บ่หลอกบ่ดาบ	มันกะได้สำนี้ ยังว่ามันได้สำนี้	เน็ด นฤพล	✓

BAD VALENTINE 6
รหัสปก CD G0561007
วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
2	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล	✓
3	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับบอก ว่ามันนานแล้ว	ไอดี ปราโมทย์	✓
4	ฟัง...(ลำพัง)	ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม	GETSUNOVA	✓
5	พันหมื่นเหตุผล	เธอบอกให้ฉัน ไปเจอคนที่ดี	KLEAR	✓
6	เขียนในใจ ร้องในเพลง	แม้ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหน ฉันก็ยัง	DA endorphine	✓
7	หัวใจรอคำว่ารัก		กัน นภัทร	✗
8	ถ้าฉันได้กลับไป	หัวใจยังวนเวียนอยู่ในอารมณ์	นิวา นภัสสร ภูธรใจ/จิว ปิยนุช เลืองพร	✓
9	จบไม่พร้อมกัน	เธอได้เดินเลยจุดนั้นไป	อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓

10	ไกลเท่าเดิม	อยากให้เธอรักอย่างเราอยู่ห่างกันไป	INSTINCT	X
11	หลอกให้รัก	ไขใหม่ นี่เธอไม่รักกันเลย ไขใหม่	THE MOUSSES	✓
12	เธอไม่ควรร	เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน เธอไม่ควร	PARATA	✓
13	ฝันตัวเองไม่เป็น		นนท์ ธนนท์	X
14	ฝัน	แคมองสายตา ก็พอจะดูว่าวันนี้	แก้ม วิชญาณี เบียกลิ่น;บม ปรัตถกร ทรัพย์	✓
15	อยากเป็นที่รัก ไม่ใช่เพื่อนรัก	เธอกี่ และเธอกี่ เรานะไม่ควรรักกัน	อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;ส้มโอ กัญญาณัฏฐ์	✓
16	เสียแรง		ธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร)	X
17	ด้านได้อายอด		เด้น นรารักษ์ ใจบำรุง	X
18	ป่าสีหน้า	เธอทำทำไมไม่เคยเข้าใจ ทำทำไมไม่เคย	จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)	✓
19	ชื่อเธอ	ใช้ชีวิตอยู่มันไป ไม่ต่างกันเลยทุกวัน	ณัฏฐ์ ศักดาทร	✓
20	ต้องห้าม	นี่คือฟ้าแก่ลิ่งกันไขใหม่	โอบอ ประพุทธ	✓
21	โลกที่ไม่มีเธอ		PORTRAIT	X
22	ยังไม่รู้ ยังต้องทำ(ข.75ปีไทยประกัน)	จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้ซอกอย่าง	Jetset'er	✓
23	จม		ลลลา	✓
24	เดียวดายกลางสายลม	บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน	บี น้าทิพย์ จงรัชตวิบูลย์	X
25	ขงนี่ (Karma)	Hey เธอทำอะไรมา ทำไม่หน้าตา	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะตอม)	✓
26	ก่อนฤดูฝน		The TOYS	X
27	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพาที่มีออกไป	25 Hours	✓
28	ไร้ใจ	เพียงวันเวลาผ่านไปเธอไม่เคยเหมือนเดิม	KLEAR	X
29	ยินดีที่ได้รัก	เมื่อไม่เหลือใจ ถูกแล้วที่เธอเลือกเดิน	S.D.F	✓
30	เจ็บเกินไป	ฉันพยายามไม่คิดถึงเธอ ฉันพยายาม	NOS	✓
31	บินเข้ากองไฟ	ใจเอย เป็นอะไรหนอใจ ทำไม่ ใจ	Big Ass	✓
32	ออกซิเจนเป็นพิษ (Oxygen Toxicity)	หลงเข้าไป ในความรักที่เราต่างเข้าใจ	กวาง AB NORMAL	✓
33	ขาดกรต่อเนือง	เธอยังทำเหมือนไม่มีอะไร ที่เธอทำลาย	Yes'sir Days	✓
34	ไม่มีเธอ	ความปวดร้าวที่อยู่ในใจ ทนและสิ้นเกินมัน	Retrospect	✓
35	พายุหม่น	อีกครั้งที่ฉันล้มลง อีกครั้งที่ต้องทกข	The Yers	✓
36	ฝนโปรยปราย	ทำไมฝนโปรยอย่างนี้ ทำไมไม่คิดถึงยงหนาว	The Dai Dai	✓

เพลงฮิตจากจัดเต็ม
รหัสปก CD GX0261007
วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เดียวดายกลางสายลม	บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน	บี น้าทิพย์ จงรัชตวิบูลย์	X
2	อยากหยุดเวลา (Cover Version)	ฉันเริ่มจะใจหาย	ปาล์มมี	✓
3	ฝากไว้ (Cover Version)	ฝากเอาไว้ในมือเธอ	วิโอเลต วอเทียร์	X
4	หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท)	อยากจะรู้ที่เธอนั้นไป มีเหตุผลอะไร	ปิ่น พรชนก เลียนักดาว	✓
5	คิดถึง (ละครนางขง)	คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจ	ลิเดีย ศรีณรัชต์ วิสุทธิธาดา	✓
6	ส่วนหนึ่งของฉัน	เธอเป็นความรักที่มีตัวตน เป็นใครสักคน	มาซา วัฒนพานิช	✓
7	คิดถึงเธอทุกที(ที่อยู่คนเดียว)	ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น	แพท สุรสินี พทอินันท์	✓
8	ฉันจะรอเธอ	เธออยู่ที่ไหนในรัตติกาลมืดมน	นัท มีเรีย	✓
9	ส่าป (ละครส่าปภาษา)	ร้องไห้จนน้ำตาเหือดแห้ง	ธีรนิรันด หนองคาย	X
10	มือที่มองไม่เห็น (ละครห้องหุน)	อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา ไม่ได้แปล	เจนนิเฟอร์ คิม	✓
11	ฉันอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอ (ภ.I MISS YOU)	เธอรักไขใหม่ คนอยู่ตรงนี้ข้างเธอ	KLEAR	✓
12	นาฬิกาเรือนเก่า	นาฬิกาเรือนเก่า เวลาไม่เดินแล้ว	ปาล์มมี	X
13	ภาพนั้น (ละครภาพอาถรรพ์)	เคยรู้ไหม ที่เธอทำไว้ ให้ ทรมาร	รัตเกล้า อามระดิษ	✓
14	ยังรอเพียงเธอ	อดทนอยู่ตรงนี้เพียงคนเดียว	นัท มีเรีย	✓
15	ปวงรัก	แม้เราจะต่างด้วยกาลเวลา ความรัก	ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์	✓
16	หน้ากากหัวใจ (ละครแดนสนธยา)	อึดอัดในใจมานาน ไม่ใช่อึดอัดการกวนใจ	นิว นภัสน์ ภูธรใจ	✓
17	รออยู่ตรงนี้ (ละครดาบหรง)	นั่งอยู่กับความรัก นั่งอยู่กับความหวัง	คริสตินา อากัสาร์	✓
18	อนิลทิตา (ละครอนิลทิตา)	อนิลทิตา ข้างงามเหนือนางใด	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
19	เธออยู่ไหน (ละครเพลิงพราย)	เธออยู่ไหน...เธออยู่ไหน มีเรื่องราว	เป็ญโน สุพัฒน์ดา พลัมทอง	✓
20	วันใหม่ (ละครเซนส์รักสื่อวิญญาณ)	มีแต่ความเลือนลอย มีแต่ความเงยบัง	สุนิดา สติกุล(โบ)	✓
21	เสนหา (ละครเสนหาไดอารี่)	ความรักเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร	พริ้น วริสวารัตน์ พิมลภาณุวัฒน์	X
22	ยังรัก ยังเจ็บ ยังรอ	ฉันอยู่ตรงนี้ เธอได้ยินไหม คนที่เธอ	เอ นรินทร์ ภาวนเจริญ	✓
23	มารหัวใจ		อัญชลิสร บัวแก้ว	X
24	การเดินทางของหัวใจ (ล.รอยใหม่)	การเดินทางเพื่อเจอใครสักคน ที่เป็น	ปราโมทย์ ปาทาน	✓
25	ล่า (ภ.ยาขิมะ โปเรเจด)	บนหนทางที่ดูเดียวดาย	ปราโมทย์ ปาทาน	✓
26	ห้องที่มีชีวิต (ละครห้องหุน)	เหมือนความฝัน ที่เกินความจริง ในห้อง	ดิษย์ภรณ์ ดิษย์นันทน์	✓
27	เกลียดคำขอโทษ (โปรแกรมหน้าวิรุณ)	ทน อย่างคนโชคร้าย เพราะวาพิษ	นครินทร์ กิ่งศักดิ์;พันธ์	✓
28	คิดด้วยหรือ (ละครนิมิตมาร)	ช.ตลอดชีวิต ฉันรู้ดี ว่าไม่เคยเป็น	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม;นิโคล เทริโอ	✓
29	จะไปทางไหนดี (ภ.LAST SUMMER)	ไม่มีตะวันสีทองที่จะส่องแสง	จิรายุ ละอองมณี (น้องแก้ว)	✓
30	แทนใจ (เพลงผิงอก)	คำเป็นหมื่นคำ เลือกมาทุกคำแทนใจ	ศิริศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์	✓
31	เงา [เงาภรรยา]	ฟ้าที่สดใส ตะวันที่สดใส	เจดรีน วรรณะสิน(เจ)	✓
32	อ้อมกอด	ไต่ยืนเสมอ ใครเจอรักแท้	อาร์ อาณัติพล ศิริชมแสง;นัท มีเรีย	✓
33	บางสิ่ง	ไต่ยืนบางสิ่ง ไต่ยืนบางอย่าง กังวาล	แพท สุรสินี พทอินันท์	✓
34	ปรารถนา (ละครพรายปรารถนา)	ไม่รันททำไหว เวลาล่วงเลยไปหัวใจ	บี น้าทิพย์ จงรัชตวิบูลย์	✓
35	หัวใจที่ปิดตาย [ทนายทอสร]	คนเดียวที่หัวใจเรียกร้องต้องการ รอฉันรอ	เสาวนิตย์ นวพันธ์(กบ)	✓
36	ถ้าหากไม่รัก (ละคร4หัวใจแห่งขุนเขา)	สายตาที่มองฉัน ฟ้องว่าใจเธอคิดว่าฉัน	ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
37	อย่าหยุดฉัน	ได้ไหม อยากจะทำสิ่งที่หวังด้วยใจ	ปนัดดา เรืองวุฒิ	✓
38	จนกว่าฟ้าจะเป็นใจ		พีท พล	X
39	ฉันยังอยู่ตรงนี้		ริค วชิรปิลันท์	X
40	รักนิรันดร์		โจ ธนวัชร ปิ่นเวหา	X
41	กำไลมาศ		เจนนิเฟอร์ คิม	X
42	เราเคยรักกันไขใหม่		ดาร์ MR.TEAM	X
43	ยี่อ (ภาพยนตร์โลงต่อตาย)	แค่ฝันว่าเธอจากไป...ก็ร้ายแรงเกินกว่า	POTATO	✓

44	กลัว	จมอยู่กับตัวเอง ติดอยู่กับเวลา	NOLOGO	✓
45	อยากจะทำอะไรสักคน	หนุ่ดที่ใจเหงา ทุกคราวที่เราท้อ	อ่าพล ส่าพน(หญ่);แน็ด	✓
46	คนที่ฆ่าฉัน (ภาพยนตร์ 5 แพร่ง)	ร่อจั่นหญ่อย จั่นตามไมค่อยหั่น	NOLOGO	✓
47	ข่าน้อยสมควรรคย (ภ.ตีส่าม คินส่าม)	โลกใบนี้ เหมือนมีค่าส่าปให้ค่น ทค่น	COCKTAIL	✓
48	บปฬารคตรี Feat.ปนัดด่า เร่องวคดี	ร่อ...จคจ่าสัจญย่า ร่อ...ให้เร่องร่ว	ปนัดด่า เร่องวคดี	✓
49	คนไม่มีหัวใจ		เอ้ Ebola	✗
50	704	เข่านีเร่องเร่าเอ่าแปดโมงเข่าคร์บ	DAJIM	✓

เพลงฮิตดั่งข้ามปี VOL.2

รหัสปก CD GX0261010

วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล	✓
2	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับบอก ว่ามันนานแล้ว	ไ้อ็ด ปราโมทย์	✓
3	ถ้าฉันได้กลับไป	หัวใจยังวนเวียนอยู่ในอารมณ์	นิว นกัสนร์ ฤทธใจ;จิว ปิยณษ เลือจพร	✓
4	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมากี่ครั้งก็เธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
5	ก่อนฤดูฝน		The TOYS	✗
6	มันเป็นใคร I Alright		POLYCAT	✗
7	ฤดูฝน	ในวันที่ฝนพร่า ใจฉันมันเปียกปอนด้วยน้ำตา	PARADOX	✓
8	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพายุที่มือออกไป	25 Hours	✓
9	ฉันไม่รู้	ฉันไม่รู้ ว่าเธอจะไม่รัก เหมือนฉัน	สพล พวศิริกรัษ (เบล)	✓
10	ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ(ซ.75ปีไทยประกัน)	จะเกิดอะไรพร่งนี้เงินเองไม่รู้ซื่ออย่าง	Jetset'er	✓
11	จม		ลลล่า	✓
12	รอปฏิหาริย์	ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป	ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
13	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง	มาดิง ระดับดาว	✓
14	ชื่อเธอ	ใช้ชีวิตอยู่กันไป ไม่ต่างกับเลยทุกวัน	ถ์ริฐ ศักคตาร	✓
15	ปาไลหน้า	เธอทำไม่ไม่เคยเข้าใจ ทำไม่ไม่เคย	จิรกรร สมพิทักษ (เอ๊ะ)	✓
16	แพ้แล้วพาล(Ost.Club Friday)	อยากจะทำอะไรก็ให้เธอทำใจใจอยากจะทำ	พลอยชมพู	✓
17	ต้องห้าม	นี่คือฟ้าแกล้งกันใช่ไหม	โอปอ ประพทธร	✓
18	แค่มิเธอ (ล.ชีวิตเพื่อฆ่า หัวใจเพื่อเธอ)	เป็นแคคนหนึ่ง ในโลกใบเก่า	พิธิกรร จิตตะปดตะ (ลูกหว่า)	✓
19	พบเธอก่อน	ก่อนนั้น เคยถูกใครทำใหเสียใจ	มินท์ ภัทรศย่า ยงรัตนมงคค	✓
20	ดีใจ	แต่ละเรื่องราวที่เราได้เจอได้เจอ	พลอยชมพู	✓
21	จริงมันก็ดี	ไม่รู้สิ ฉันจะยอมได้อีกที่พร่งนี้หรือ	จิน่า ต์ถ์ริฐช่า เดอะชช่า	✓
22	เวทมนตร์	ถ้าเวทมนตร์นะ มีจริงฉันนั้นจะขออะไร	มิว MBO ชิชณช่า ตันติเมธ	✓
23	ทดลองใช้	เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักที่ฉันให้ไป	บีน Basher	✓
24	ดึกแล้ว	ดึกแล้ว ชมค่านอนแต่หัวใจมรเร่า	Sound Cream	✗
25	สบายดีหรือเปล่า 2017	สบายดีหรือเปล่า ช่าวควร่าไมเคยร์	Thaitanium	✓
26	ปลายทางที่ว่างเปล่า(Ost.CFD Celeb)	เหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผ่านมา	อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
27	คิดที่สำคัญตัว (ล.ซีรีส์ Waterboyy)	จากเคยเหงาใจ จากเป็นคนที่มีน้ำตา	พีท พล	✓
28	โลกที่ไม่มีเธอ		PORTRAIT	✗
29	นอนจับมือกันครั้งแรก		Season Five	✗
30	อยากเป็นที่รัก ไม่ใช่เพื่อนรัก	เธอกักรั และเธอกักรั เรานะไมควรรักกัน	อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์;สโมเ็ ฤฤฤฤฤ	✓
31	รักแท้หรือแพ้ใจ (ล.เสนาหาไดอารี่)	ความรักที่มีในวันนี้ มันก็ดีแสนดีมากมาย	แกงส้ม ธนทัต	✓
32	อย่าเพิ่งใจร้าย	รักคือความเข้าใจ ที่ควรจะมีให้กัน	THE MOUSSES	✓
33	เจ็บเกินไป	ฉันพยายามไม่คิดถึงเธอ ฉันพยายาม	NOS	✓
34	เรื่องของวันพรุ่งนี้		วงสโลว์	✗
35	คำตอบอยู่ที่เธอ	อย่าถามว่าฉันจะอยู่ได้ไหม	วรวิทย์ สิทธิเสนา	✓
36	เสื่อม	คนอย่างเธอไม่เคยจะหาเอง ไม่คิดอยาก	เต็น นรารักรัษ ใจป่าง	✓
37	ปิดไฟ(Turn On)	รอยจูบที่ยังหวาน ใล่อุ่นข้างในนั้น	Tabasco;มิว BOOM BOOM CASH	✓
38	ตลอดกาล Forever	จบมาแล้วก็กิน ให้พ้นผ่านนานเป็นปี	INSTINCT	✓
39	พายุหมุน	อีกครั้งที่ฉันล้มลง อีกครั้งที่ต้องทุกข์	The Yers	✓
40	ของตายในมือเธอ	ไม่อาจลืมใจ ไม่ให้คิดถึง แต่ไม่เป็นไร	Bankk Ca\$h	✓
41	เล่นของสูง	รู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องขอลอง รู้ว่า	LOMOSONIC	✓
42	ไม่มีปาฏิหาริย์	ฉันยังไม่เคยคิดนอกใจ ถึงแม้ว่า	หนุม กะล่า	✓
43	ตายคาบหน้า	ไม่ใช่ฝันยังร่หม่ดาวและปฏิทินคงไม่	LABANOON	✓
44	เดลิค		ZEAL	✗
45	รักกินไม่ได้		สงกรรณต รั้งสรรรค์	✗
46	ทุกด้านทนมม	หากได้ยืนแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น	Potato	✓
47	เข็ดลึงโต	ป็นขิ้นฟ้า เพื่อไปให้ถึง ที่จดหมาย	Big Ass	✓
48	ขาหรือขาเลาะ	ช.สวเอย บ่านน่องอยู่ใส มันป็นจ้งไต	เสกสรรรค์ ศชพิมย่า;ล่าย ไททองค่า	✓
49	ไอ้ละน้อ		ก้อง ห้วยไร่;feat.ปจ่าน ลองไมค้	✗
50	ผู้สาวขาเลาะ		ล่าย ไททองค่า	✗

SIGNATURE COLLECTION OF BLACKHEAD

รหัสปก CD GX0561003

วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เหตุใดถึงรักเธอ		BLACKHEAD	✗
2	ใจฉันอยู่กับเธอ	ผ่านไปแล้ว ทุกอย่างมันจบลงแล้ว	BLACKHEAD	✓
3	ยืนยั้น	ตั้งแต่นั้นที่เธอได้เจอฉัน	BLACKHEAD	✗
4	อยู่ไป-ไม่มีเธอ	หมดแล้วหมดสิ้นหนทาง	BLACKHEAD	✓
5	ฉันอยู่ตรงนี้	ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าเธอต้องการ	BLACKHEAD	✓
6	เพียงกระซิบ	เพียงกระซิบบอก บอกฉันสักคำ	BLACKHEAD	✗
7	เธอจะอยู่กับฉันไหม	จะกี่ครั้งที่เธอเสียใจ ที่ฉันทำผิดพลาด	BLACKHEAD	✓
8	หลอน		BLACKHEAD	✗
9	ว้ายร้าย		BLACKHEAD	✗
10	อย่างน้อย		BLACKHEAD	✗

11	หมดใจ	วันนั้น จากวันนี้ฉันได้พบกับเธอ	BLACKHEAD	✓
12	ถาม?	หากสายลมพัด กระแสลมรักจากเธอ	BLACKHEAD	✓
13	มีความสุขหรือเปล่า	หากวันหนึ่งที่ตัวเธอต้องเหนื่อยล้า	BLACKHEAD	✓
14	หมดชีวิตที่ฉันมี	ฉันเองไม่เคยคิด ว่าเป็นเพราะใครลืมนิด	BLACKHEAD	✓
15	ไม่ตอบได้ไหม	อาจมีบางคำที่เธอนั้นต้องการ อยากให้	BLACKHEAD	✓
16	บาดเล็กเจ็บลึก	ก็เป็นเรื่องราวขาดขาดเกินเกิน ที่ชีวิต	BLACKHEAD	✓
17	ไม่เป็นไร	เฮ...จะกี่ครั้งที่เธอเดินกลับมา	BLACKHEAD	✓
18	เธอได้ยื่นมือ	ทุกทศวรรษที่เธอรักฉัน อาจดูเหมือน	BLACKHEAD	✓
19	คนเคียงข้าง	โปรดมองฉันที่ เหมือนเธอมีอะไรบางอย่าง	BLACKHEAD	✓
20	ยอมรับ	เรื่องระหว่างเรานั้น ใครก็มองว่าฉันผิด	BLACKHEAD	✓
21	เหตุผล	แค่อยากให้อ่าน ว่าฉันไม่เคยรักใคร	BLACKHEAD	✓
22	ความทรงจำ	หากไม่ได้พบ ไม่เคยมีเธออยู่	BLACKHEAD	✗
23	ไม่จำเป็นดีที่สุดใน	เธอไม่ต้องกังวล ไม่แปลกอะไร	BLACKHEAD	✓
24	สัญญา	สายตาที่ฉันมองเธอ เมื่อเธอมองฉัน	BLACKHEAD	✗
25	ขอเรื่อง	จะกี่ครั้ง ที่ฉันต้องพลั้งไป	BLACKHEAD	✗
26	ใจร้าย	จากวันที่ได้เจอเธอ เธอช่างแสนดีกับฉัน	BLACKHEAD	✓
27	เพียงเธอ	จบลงแล้วฉันและเธอ ด้วยเหตุการณ์	BLACKHEAD	✗
28	รักคือ	ทุ่มเทจิตใจไป ทั้งหัวใจให้ใครซักคน	BLACKHEAD	✓
29	ตัดใจ ตัดเธอ	เป็นเพราะเธอ ที่ฉันรักหมดใจ แต่เธอ	BLACKHEAD	✓
30	คุ้มมั๊ย	พอแล้วหยุดทำฉันเสียที่ฉันทนเจ็บ	BLACKHEAD	✓
31	มารักกับพี่	เวลาที่น้องเดินผ่าน มันช่างเจ็บแปลบ	BLACKHEAD	✓
32	ยิ่งโตยิ่งสวย	คนอะไรไม่รู้ ยิ่งโตยิ่งน่ารัก	BLACKHEAD	✓
33	ด้วยรักและหวังดี	เธอดังยังไม่เข้าใจ ที่ฉันคอยขัดใจ	BLACKHEAD	✓
34	HAPPY BIRTHDAY	คิดถึงเธอ ฉันคิดถึงเธอมากมาย	BLACKHEAD	✓
35	ว่าจะไม่รัก		BLACKHEAD	✗
36	NO GEN		BLACKHEAD;TATTOO COLOUR	✗

รวมเพลงฮิต ทุกคนเคยร้องไหม
รหัสปก CD G0261006
วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ทุกคนเคยร้องไหม	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
2	ฟัง...(ลำพัง)	ทำไมในวันนี้อะไรเหมือนเดิม	GETSUNOVA	✓
3	ถ้าฉันได้กลับไป	หัวใจยังวนเวียนอยู่ในอารมณ์	นิว นัทส์ส ธรใจ/จิว ปิยนช เลืองงพร	✓
4	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งทีเธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
5	รักเธอให้น้อยลง	ฉันรู้ว่าควรรักเธอให้น้อยลง	มาดิง ระดับดาว	✓
6	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล	✓
7	ยิ่งไม่ ยิ่งต้องทำ(ข.75ปีไทยประกัน)	จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้ซักอย่าง	Jetset'er	✓
8	ไกลเท่าเดิม	อยากให้อะไรสักอย่าง ระบายห่างเกินไป	INSTINCT	✗
9	เจ็บเกินไป	ฉันพยายามไม่คิดถึงเธอ ฉันพยายาม	NOS	✓
10	ฤดูกาล	ฤดูกาลกำลังจะผ่านไป พัดพาที่มือออกไป	25 Hours	✓
11	ฝัน	แค่มองสายตา ก็พอจะรู้ ว่าวันนี้	แก้ม วิชญาณี เบียกลิ่น/นุมน ปรัตถกร ทรัพย์	✓
12	อยากเป็นที่รัก ไม่ใช่เพื่อนรัก	เธอก็รู้ และเธอก็รู้ เราจะไม่ควรรักกัน	อ้อพ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์/ส้มโอ กัญญาณัฐ	✓
13	มีความสุขบนความทุกข์ของตัวเอง	ก็เคยลองถามในใจฉัน ฉันได้อะไร	ดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์	✓
14	รอปฏิหาริย์	ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป	ปองศักดิ์ รัตนพงษ์	✓
15	ปม	เคยเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงมห้องใหญ่	KLEAR	✓
16	ใจพังพัง	อาจเหมือนฉันไม่เปิ่นไร เหมือนไม่ต้องการ	ณัฐ สักดาทร	✓
17	สวรรค์มีมาน	เดินลำพังคนเดียวเอาไว้แล้วตัวเรา	MUZU	✓
18	ต้องห้าม	นี่คือฟ้าแกล้งกันใช่ไหม	โอปอ ประพทธ์	✓
19	เหตุผลที่มีชีวิตอยู่(ซีรีส์My dear lose)	ถ้าเธอคิดว่ารักครั้งนี้ต้องหยุดตรงนี้	ดอล วันธงชัย อินทรวัตร	✓
20	เมื่อเธอไป	ไม่เคยคิดว่าเธอจะเร็วขนาดนี้ ที่รักเรา	Rubber Duck	✓
21	ร้องให้พอ	รู้ซึ่งถึงการต้องอยู่ลำพัง เวลาไม่อาจ	Retrospect	✓
22	คำตอบอยู่ที่เธอ	อย่าถามว่าฉันจะอยู่ได้ไหม	รววิทย์ สิทธิเสนา	✓
23	ภาพถ่าย	ก่อนนี้ทั้งชีวิตเคยมีเธออยู่ อดทนยิ้มสู้	Retrospect	✓
24	คนไม่รัก	คนอยู่ด้วยกันทุกวันทำไมจะไม่ออก	วง AROUND	✓
25	ยินดีที่ได้รัก	เมื่อไม่เหลือใจ ถูกแล้วที่เธอเลือกเดิน	S.D.F	✓
26	โปรดเถิดรัก	รู้ดีว่ามันก็จบไปนานแล้ว แต่ใจยังคงคิด	COCKTAIL	✓
27	ฝันไปเรื่อยไป	ทำไมฝันไปเรื่อยอย่างนี้ ทำไมไม่คิดถึงหนาว	The Dai Dai	✓
28	อยู่ดีดีก็อยากร้องไห้	ลัดพัฒนาแต่เพียงเบาเบา ดาวทุกดวง	เด่น นราธิราช ใจบำรุง	✓
29	ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม	พยายามจะอยู่คนเดียว พยายามไม่สนใจ	ปาล์มมี	✓
30	เมื่อวาน	ผู้คน ต่างบอกฉันกับอก ว่ามันนานแล้ว	ไอลด์ ปราโมทย์	✓
31	PLEASE	รู้ฉันรู้ยังงี้ก็คงไม่ต่าง รู้ฉันรู้ยังงี้	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
32	ไกลแค่ไหน คือ ใกล้	พยายามจะหาวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉัน	GETSUNOVA	✓
33	ฉันกำลังจะตาย	เธอกำลังทำลายชีวิตคนคนหนึ่ง เธอว่ารัก	ZEAL	✓
34	ขาดกรต่อเนือง	เธอยังทำเหมือนไม่มีอะไร ที่เธอทำลาย	Yes'sir Days	✓
35	อย่าเพิ่งใจร้าย	รักคือความเข้าใจ ที่ควรจะมีให้กัน	THE MOUSSES	✓
36	ฉันร้องไห้เป็นหมื่นครั้งเพื่อมาเจอเธอ	ทั้งฉันเอาไว้ ทั้งฉันไว้ที่ตรงนี้	COCKTAIL	✓
37	เจ็บแค่นี้ก็ยังไม่ยอม (ล.อาสาสมัคร)	รักของฉันอาจไม่รู้ เพราะรักของฉัน	Yes'sir Days;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
38	ง่ายจะตาย	น้ำตาของฉัน ที่ใครใครได้เห็นเป็นเพียง	The Dai Dai	✓
39	CRY CRY CRY	มองฟ้า เมฆครึ้มสีหม่น รักที่ร่วงหล่น	ปาล์มมี	✗
40	น้ำตาคือคำตอบ	มันจำเป็นด้วยหรือ ที่เธอต้องตั้งคำถาม	ฟ้าเรนโบว์	✓
41	แอบรอ	บอกกับฉันที่ อะไรที่ทำให้รู้สึก	The Yers	✓
42	สัมผัสที่เจ็บ	ก่อนเคยฟังเพลงรักเพลงเศร้าใจ...ดูแล	ZEAL	✓
43	ตัวประกอบ	หลงไหลได้ปลื้มจนลืมตัว หนามมีดตามัว	AB NORMAL	✓
44	ปล่อยมือฉัน	อ้อมแขนของเธอที่เธอได้กอดฉัน คำคืน	หนุ่ม กระจา	✓

45	นาฬิกาตาย	ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล	BODYSLAM	✓
46	น้ำคอกที่หาย	ทุกสิ่งจบบแล้ว เธอบอกกับฉันในวันที่เธอ	THE MOUSSES	✓
47	ลมเปลี่ยนทิศ	ใบไม้หล่น เมื่อลมพัดผ่าน เป็นสัญญาณ	Big Ass	✓
48	กีฟร่งนี่	จากรูปที่เคยสวยงาม ผ่านมานานคงมี	POTATO	✓
49	ไม่เคย	ฉันไม่เคย คนที่สำคัญ นั้นมีค่า	25 Hours	✓
50	น้ำตาลสดท้าย	ร้องให้มันออกมาเกิด หากมีน้ำตาล	COCKTAIL	✓

เพลงฮิตเพลงหลอน

รหัสปก CD GX0561004
วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำซัด	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เดียวดายกลางสายลม	บินไปเดียวดาย กลางสายลมแปรปรวน	บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์	X
2	อยากหยุดเวลา (Cover Version)	ฉันเริ่มจะใจหาย	ปาล์มมี	✓
3	ฝากไว้ (Cover Version)	ฝากเอาไว้ในมือเธอ	ริโอเลต วอเทียร์	X
4	หัวใจคนรอ(ละครพิษสวาท)	อยากจะรู้ที่เธอนั้นไป มีเหตุผลอะไร	ปิ่น พรหมนุก เสียนกัศวา	✓
5	คิดถึงเธอทุกที(ที่อยู่คนเดียว)	ตะวันลับฟ้า เมื่อตอนเย็นเย็น	แพท สุธาสนิ พุทธินันท์	✓
6	คิดถึง (ละครนางฆา)	คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดวงดวงใจ	ลิเดีย ศรีชัยรัชต์ วิสทธิธาดา	✓
7	ฉันอยู่ตรงนี้ข้างเธอ (ภ. I MISS YOU)	เธอรู้อยู่ไหม คนอยู่ตรงนี้ข้างเธอ	KLEAR	✓
8	สาป (ละครสาปภาษา)	ร้องไห้จนน้ำตาเหือดแห้ง	ธีรพันธ์ ณ ทองคาย	X
9	นาฬิกาเรือนเก่า	นาฬิกาเรือนเก่า เวลาไม่เดินแล้ว	ปาล์มมี	X
10	ฉันจะรอเธอ	เธออยู่ที่ไหนในรัตติกาลมืดมน	นัท มิเรย์	✓
11	ภาพนั้น (ละครภาพอาถรรพ์)	เคยรู้ไหม ที่เธอทำไว้ ให้ ทรมาร	รัตเกล้า อามระดิษ	✓
12	เสนาหา (ละครเสนาหาไดอารี่)	ความรักเลย เจ้าลอยลมมาหรือไร	พริ้น วรวิรัตน์ พิมลภาณรัตน์	X
13	ยังรอเพียงเธอ	อดทนอยู่ตรงนี้เพียงคนเดียว	นัท มิเรย์	✓
14	มือที่มองไม่เห็น (ละครห้องหุ่น)	อาจจะมองไม่เห็นด้วยตา ไม่ได้แปล	เจนนิเฟอร์ คิม	✓
15	มารหัวใจ		อัญชุลีอร บัวแก้ว	X
16	ส่วนหนึ่งของฉัน	เธอเป็นความรักที่มีตัวตน เป็นใครสักคน	มาซา วัฒนพานิช	✓
17	รออยู่ตรงนี้ (ละครตราบึงหา)	นั่งอยู่กับความรัก นั่งอยู่กับความหวัง	คริสติน่า อากัสารี	✓
18	อนิลทิดา (ละครอนิลทิดา)	อนิลทิดา ข้างงามเหนือนางใด	ศิริทิพย์ หาญประดิษฐ์ ROSE	✓
19	เธออยู่ไหน (ละครเพลิงพราย)	เธออยู่ไหน..เธออยู่ไหน มีเรื่องราว	เป็ยไฉน สพิทณเดา พลันทอง	✓
20	วันใหม่ (ละครเซนส์รักสื่อวิญญาณ)	มีแต่ความเลือนลอย มีแต่ความเงยเงยงัน	สนิดา สติกุล(โบ)	✓
21	การเดินทางของหัวใจ (ล.รอยใหม่)	การเดินทางเพื่อเจอใครสักคน ที่เป็น	ปราโมทย์ ปาทาน	✓
22	บ่วงรัก	แม้เราจะต่างด้วยกาลเวลา ความรัก	ศรีณยา สงเสริมสวัสดิ์	✓
23	หน้ากากหัวใจ (ละครแดนเสนาหา)	อึดอัดในใจมานาน ไม่ใช่ต้องการกวนใจ	นิว นกัสนร์ ธรใจ	✓
24	คิดด้วยหรือ (ละครนิมิตมาร)	ข.ตลอดชีวิต ฉันรู้ดี ว่าไม่เคยเป็น	จิรศักดิ์ ปานพุ่ม/นิโคล เทริโอ	✓
25	ยังรัก ยังเจ็บ ยังรอ	ฉันอยู่ตรงนี้ เธอได้ยินไหม คนที่เธอ	เอ นรินทร์ ฐานเจริญ	✓
26	ฉันยังอยู่ตรงนี้		ริค วชิรวิสินธ์	X
27	รักนิรันดร์		โจ ธวัชร์ ปิ่นเวหา	X
28	กำไลมาศ		เจนนิเฟอร์ คิม	X
29	ห้องที่มีชีวิต (ละครห้องหุ่น)	เหมือนความฝัน ที่เกินความจริง ในห้อง	ดิษย์ภรณ์ ดิษย์นันท์	✓
30		704 เข้านี้เร่งเราเอาแปดโมงเช้าครับ	DAJIM	✓

แกรมมี่โกลด์ ลูกทุ่งฮิตจิง.ดังตลอด

รหัสปก CD G0261003
วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำซัด	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	เหนื่อยไหมคนดี	เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
2	กินข้าวหรือยัง	กินข้าวแล้วยัง กำลังเอ็ดหยิ่งน้อยอาย	ค่าย อรทัย	✓
3	ยิ้มหน้ามาเข้าฝัน	บ่ ฮัก บ่ ว่า เจ้าดอกคำแพง เว้นาพอ	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	น้องมากับคำว่าไซ	บ่เสียใจเลย ที่เคยออกหัก เมื่อได้	ไหมไทย ใจตะวัน	✓
5	แรงใจรายวัน	จะอดหรืออ้อม เราจะยิ้มให้กัน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
6	ยังคอยที่ขอยืมเดิม	ห้องเข้าน้อยๆ ปากซอยมีร้านเซเว่น	มนต์แคน แก่นคน	✓
7	ขอใจเธอแลกเบอร์โทร	แรมเดียวแค่นี้ ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะ	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
8	คนบ้านเดียวกัน	คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจ	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
9	ปกล้างออกคร (แต่หนูกล้างออกอ้าย)	ครภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
10	จี๋หอย	โหด เพื่อนเฮ้ย คือตั้งเคยกันนั้น	พี สะเดิด	✓
11	ดาวเด่น ม.ต้น	ทางเครื่องชั่วคราว สาวนักเรียน ม.ต้น	ค่าย อรทัย	✓
12	คิดซอดคอกบ่ได้	คำถาม สดซอด ฮี้อย่างคิดซอดคอกบ่ได้	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
13	พี่เก่า	หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้	ศร ลินชัย	✓
14	เมียเก่า	หากว่าอ้ายได้ฟังเพลงนี้ หากว่าอ้ายยัง	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
15	อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม	บ่แมนลูกฟดบอดแต่น้องกะโดนเขี่ย	กานตอง ทุ่งเงิน	✓
16	แพ่งข้างหลัง	คิดบ่ออกซิบอกใจยังงั๊ว แหมบ่บ่ใจอ้าย	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
17	ยามท้อขอโทรหา	อย่าให้ถาดนหลายรับสายเนอ อย่าให้	มนต์แคน แก่นคน	✓
18	โทรหาแทนเด้อ	โทรหาแทนเด้อ จ่าเบอร์โทรน้องได้บ่	ค่าย อรทัย	✓
19	ยาใจคนจน	..เป็นแฟนคนจนต้องทนหน้อยน้อง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
20	ปริญญาใจ	ได้ฮักกับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
21	เหนื่อยไหมคนดี	เหนื่อยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
22	เสียงรอสายใจรอเธอ	แรงใจดีๆเบอร์นี้มีให้เสมอ หนักใจที่ใจ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
23	เบอร์โทรนี้มีแฟนหรือยัง	เจ้าซองเบอร์นี้มีแฟนหรือยัง อยากถาม	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
24	ฝันอีกครั้งต้องฟังเธอ	หัวใจเกินร้อยแต่มีบ่ค่อยเรื่องแฟน	มนต์แคน แก่นคน	✓
25	ไปถอนคำสาบาน	มือเข้าบ้านเฮาสีมังงาน	ศร ลินชัย;ดอกอ้อ ทุ่งทอง;กานตอง ทุ่งเงิน	✓
26	ใจสภาพ (ละครลิเก...ลิเก)	แค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกัน	จักรพันธ์ ครอบจักรวาล (ก๊อท)	✓
27	ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่สิ	ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน	ต๊ากแคน ขลดา	✓
28	คำว่าจบบทเบาๆ ก็เจ็บ	เตรียมจะไปแล้วไซ้ใหม่ ก็เห็นเธอ	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะเสด)	✓
29	รักคนโทรมาจิงเลย	จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง	พี สะเดิด	✓
30	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราว	ค่าย อรทัย	✓
31	ขอคนรู้ใจ	กลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซิบเหงื่อให้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓

32	แพ้ใจคนดี	มอบคำว่าแฟนตอบแทนความดีของอ้าย	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
33	บังเอิญมีหัวใจ	ยังลืมเธอไม่ได้ต้องคอยโทรไปถามข่าว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
34	ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแค่ฉันรักเธอ	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
35	ฝนตกในทะเล	นานเท่าไรที่ฉันต้องคอย ทำดีกับความ	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
36	ไขว่เบอร์ไม่ไขว่ใจ	เห็นแต่เบอร์ไขว่คนโทรไม่ร้อยยู่ไหน	ดวงจันทร์ สวรรณี	✓
37	ชายแรงแต่นาง	สองมือคนจะจับทนเพื่อเจ้า	ไมค์ ภิมย์พร	✓
38	แฟนเก็บ	อย่าให้ใครรู้ว่าเรากัน คือค่าที่เธอ	ตึกแดน ชลดา	✓
39	ต้องมีสักวัน	ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ทองคำเต็มฝัน	จักรพันธ์ ตรีชัยโชค (ก๊อท)	✓
40	ติด ร.วิชาลิ้ม	วิธีลืมเขาจะเข้าโรงเรียนที่ไหน	เอิร์นขวัญ วรรณญา	✓
41	รักจึง	ไม่มีสิ่งใดทำให้อนใจเท่าเธอ ในทวงวัน	พี สะเดิด	✓
42	ยังรักเขาอยู่ใช่ไหม	เอาหัวใจมาด้วยไหม ในการมาคบกัน	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
43	รอวันของเรา	คอยบอกหัวใจว่าไม่ใช่วันของเรา	จักรพันธ์ ตรีชัยโชค (ก๊อท)	✓
44	อยากเป็นคนรัก ไม่อยากเป็นขี้	แฟนของใครโทรมา ผ่าก้นดาไว้ที่แก้ม	ตึกแดน ชลดา	✓
45	ฝากคำถามไว้กับดาว	คำคืนนี้ดาวยังสวย ยังส่องแสงประดับฟ้า	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓
46	สะตวงคุดหรือเปล่า	เธอเป็นคนดีที่มีเจ้าของ หลังจากแอมมอง	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
47	สาวกระปรองเพียน	สาวกระปรองเพียนเมื่อนี้ไปเรียนแล้ว	พี สะเดิด	✓
48	ท่าบาปปลง	บุญสมอ้าย คิดไปปวดดวงแต่ พ้ออีกแท้	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
49	รอสายคนโสด	บางทีลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
50	รองเข้าฝัน	หงอ ๆ ๆ งอ ๆ ๆ หงอ ๆ ๆ รมมาเข้าฝัน	ดวงจันทร์ สวรรณี	✓

ย้ายซีกเจ้าเต๋อ ชุดที่ 3

รหัสปก CD GX0261002

วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	คำว่ารักกัน มันเทียบมิส	อ้ายบออยากเชื่อสายดา วาภาพรจนหน้า	มนต์แคน แก่นคูน	✓
2	รักเต็มร้อย		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
3	พี่เก่า	หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้	ศร ลินชัย	✓
4	รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่	ผิดมากไหมที่รักเขาจนหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
5	พี่มาวันเขาหมั้น	ฟังเสียงโสวแซว จากแถวคู่ม้านของเจ้า	แมน มณีวรรณ	X
6	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เฮ็ดมาบ่หัวใจอ้ายแท้ขอ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
7	หมอนขาด สาดฝันเก่า	วางไว้สา...ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
8	มีความคิดสอดมาฝาก	คือเก่าอยู่แต่ ถ้อยคำที่เขาเว้ากัน	ศร ลินชัย	✓
9	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จมมานานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
10	อ๊กน้องคือเก่า		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
11	อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง	ไม่รู้ว่าจะมีใครคนนั้นหรือเปล่า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
12	ลิมิตรรัก		แมน มณีวรรณ	X
13	แคร่ด้วยหรือน้อง	แคร่ด้วยหรือน้องที่คนเขาปองนินทา	มนต์แคน แก่นคูน	✓
14	เขี่ยตจะนานน้อยอยบึงดาว	อ๊กเจ้าปานใต้ คือสีได้แต่แนม	ศร ลินชัย	✓
15	รู้จักความรักเมื่อรู้จักเธอ	ฉันเห็นเธอยิ้มได้ หัวใจฉันก็เป็นสุข	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
16	ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ	วันเกณฑ์ทหาร อ้ายจับได้ใบแดง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
17	ผู้แพ้รัก		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
18	เอ็นกันว่าแฟนอีกที บิดบักขี้ขี้เก่า	ขี้ฟ้ายังไหลยวดยาว	ศร ลินชัย	✓
19	รักแท้แคร่ด้วยหรือ		แมน มณีวรรณ	X
20	ยังอ๊กคือเก่า	ถึงปัจจุบันบ่โทรหากันคือวันก่อน ก่อน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
21	ของหมั้นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ศร ลินชัย	✓
22	ยืมหนามาเข้าฝัน	บ่ อ๊ก บ่ ว่า เจ้าดอกคำแพง เว้ามาพอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
23	ใจลอยคอยแฟน		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
24	สาวดวงจำปา	อยากจะทำอ๊กเธอเท่าฟ้า สาวดอกจำปา	มนต์แคน แก่นคูน	✓
25	ทนหนาวอีกปี	ลมหนาวพัดมาอีกแล้ว น้องแก้ว	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	X
26	รักกับป่าพาไปอันฮิ		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
27	ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ	เขาอ๊กละบ่คือเฮ็ดหน้าอใส่อ้าย	มนต์แคน แก่นคูน	✓
28	ขอมทำให้คนคิดถึง	แค่ได้ยินเสียง ทกคำทักเข้าความเหงา	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
29	พี่ก็หนักใจ		แมน มณีวรรณ	X
30	บ่พร้อมแต่บ่แพ้	ถ้าเป็นแผ่นดินไหว..ก็คงวัดได้	มนต์แคน แก่นคูน	✓
31	ฝากเพลงให้แฟนฟัง	โทรมาหน้าไม้ค้จากสายคนหัวใจเศร้า	ศร ลินชัย	✓
32	คิดสอดวันละหนอย	เก็บคำวาคิดสอด หยอดกระป๋องหัวใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
33	ฝันอ๊กครั้งต้องฟังเธอ	หัวใจเกินร้อยแต่มีบ่ต้อยเรื่องแฟน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
34	พูดจริงหรือเล่น		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
35	ใช้ชีวิตเพื่อคิดสอด	นับตั้งแต่วัน ที่เจ้านั้นทิ้งอ้ายไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
36	คิดสอดสาวอุดร		แมน มณีวรรณ	X
37	ยามท้อขอโทรหา	อย่าให้ถาดนหลายรับสายเน อ้ายให้	มนต์แคน แก่นคูน	✓
38	ผู้บ่าวเหรียญบาท	อ้ายคนขายแรงเงินแบงค์บ่เน้นกระเป่า	ศร ลินชัย	✓
39	ตั้งใจแต่ยังไม่ถึง	ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็บ่ยอมถอดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
40	อยากเด็ดดอกฟ้า	มองเครื่องเท่าก็รู้ว่าเราต่างกัน	ไมค์ ภิมย์พร	✓
41	ขอโทษอย่าเรียกลุง		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
42	กระท่อมทำใจ	กระท่อมม่งฟ้างกลางทุ่งนาซี้กระต่าย	ศร ลินชัย	✓
43	ยาล้างแผลใจ		แมน มณีวรรณ	X
44	ขำรักจากอบล	เหม่อมองฟ้าหม่น คิดถึงอบล บ้านแฟน	มนต์แคน แก่นคูน	X
45	คอยน้องที่ห้องเช่า	ห้องเช่าของพี่มีตุ๋นแล้วแต่ค่านแพง	ศร ลินชัย	✓
46	ขอคนรู้ใจ	กลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซิบหรือให้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
47	คิดสอดเขียงคาน	มาเมืองเขียงคาน เมื่อกลมหนาวผ่าน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
48	ใบตองรองน้ำตา		พรศักดิ์ ส่องแสง	X
49	เป็นเพื่อนไม่ได้ หัวใจอยากเป็นแฟน	คนอยากเป็นแฟน ทำมาได้เป็นแค่เพื่อน	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
50	หัวใจร้องไห้		แมน มณีวรรณ	X

ลูกทุ่งฮิตตลอดกาล ฤกษ์ใจไขเผลย ชุด 2

รหัสปก CD GX0261003

วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	บ่เป็นหญิง		ก้อง ห้วยไร่	X
2	มาหยง ดอนนี่ (สวนทาง)		เช็ค ชุมแพ	X
3	ก่อนลี้ไป	อยู่ชื่อเจ้ากามาเฮ็ดแบบนี้ อยู่ชื่อ	พี สะเดิด	✓
4	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันไปถึงนาที	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
5	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จนนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
6	จากล้าคัญ เป็นล้ารอง	ใสละ ใสละ ฮักสุดหัวใจ นานหนักเท่าใด	ต่าย อรทัย	✓
7	ให้น้องตายก่อนบ้อ		จินตหรา พูนลาภ	X
8	ผีสาวซีเหล้า		เมย์ จิราพร;วงค์ ชนะกันต์	X
9	ทานหมอย่าหัวซากัน		เนสกาแพ่ ศรีนคร	X
10	ขาร็อคซาเลาะ	ช.สาวเอ้ย บ้านน้องอยู่ไส มันเป็นจิ้งใต้	เสกสรรค์ ศุขพิมาย;ลำไย ไททองคำ	✓
11	โทรมา ณ บัดNOW		หลิว อาราดา (อาจารย์ยา)	X
12	ชีวิตดีดี	จืด จ๋า ตา ตืด จืด จืด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
13	เจ็บละนะ		ต๊อคน ชลดา	X
14	คนที่ใช่ได้แค่มอง	แค่คิดถึงเธอ ก็เหมือนลวงเกินมากไป	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
15	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เฮ็ดบ่าบหัวใจอ้ายแท้บ้อ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
16	สวรรค์พารากรัก		ก้อง ห้วยไร่	X
17	แผ่นดินไหวในใจอ้าย		ดาร์ ตจว.	X
18	ชื่อแทนใจ		ออยเลอร์	X
19	สมใจอ้ายแล้วบ่		มอส รัศมี	X
20	มันฮักแต่เจ้าฮัก	คากะเล็กสองคากะลา เว้าใส่หน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
21	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางอ้ายแต่อย่างเข้ามา	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
22	อุปพร รอรัก		แพ้ม บุญมา	X
23	หรือว่าเธอคือคนนั้น	รักแท้ไม่เคยมีหรอก บอตัวเองเรื่อยมาเสมอ	ต๊อคน ชลดา	✓
24	แก๊งตาย		ติะ กิดดีศักดิ์ เซอร์ลาว	X
25	นิสยหรือสันดาน	กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา	แสน (นากา)	✓
26	ศคอง		ก้อง ห้วยไร่	X
27	ไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้น	สิปถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
28	สักวัน..ฉันจะรู้สึกเฉยๆ กับเธอ	ใจยังอ่อนแอ ยังแพ้ความคิดถึง	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
29	ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้	ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน	ต่าย อรทัย	✓
30	หมอนขาด สาดผืนเก่า	วางไว้สา..ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อน	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
31	ลิเท่บ้องให้บอกแแน	แปลว่าหยิ่งน้องอ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ต่าย อรทัย	✓
32	ก่อนซีฟ้า	อยู่ใต้ฟ้ากะบ่ได้ยานฝน ฮักกลางคนเลยบ่	เต๋า ภูศิลป์	✓
33	หมอนใบเก่า	ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา	อ๊อด ศุภกร พัดศรี	X
34	น้ำตาหยดยังคง like	รู้เด็มอก..ว่ารักตกกระป๋อง บ่ได้	ต่าย อรทัย	✓
35	กินดองน้องเมีย	ศรีๆมีอันเป็นเมื่อสิ้นตัวนี้ดี มีเอापลา	ศร สินชัย;ตอกอ้อ ทุ่งทอง;ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
36	ประสาช่าหัว	ประสาช่าหัว ฮีย ประสาช่าหัว ประสา	ลำยอง หนองหินห่าว	✓
37	เมื่อไหร่จะเท่ากับฉันบ้าง	เธอลิดี ดุคนี้ลี เขาเกาะเขาดัด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
38	เขาขอไลน์ อ้ายขอลา	เฝ้าส่งไลน์พ่ายรักฝากให้เธอ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
39	คิดถึงจิ้งเลย	ไม่เจอะกันนานคิดถึงจิ้งเลย	ไมค์ ภิรมย์พร	X
40	รักเธอหมดใจ		แพ้ม บุญมา	X
41	มนต์รัก ต.จ.ว.	เมื่อแลงว่างบ่ อ้ายขอพ้อหน้าจ๊กหนอย	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
42	คำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ	เตรียมจะไปแล้วใช้ใหม่ ก็เห็นเธอ	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
43	แผลเป็นวันวาเลนไทน์	ไม่อยากจะถึงวันวาเลนไทน์	ต๊อคน ชลดา	✓
44	อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง	ไม่รู้ว่าจะมีใครคนนั้นหรือเปล่า	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
45	สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ	หากคำว่าฮักของเขาเขียนด้วยกระดาษ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
46	บ่าท้นน้อย	ถ้าหากเบิ่งว่าเขานับบ่แมน คนสิฝาก	ศร สินชัย;ตอกอ้อ ทุ่งทอง;ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
47	เริ่มต้นเจ้าชาย ลงท้ายเจ้าชู้	คงสนุกใช้ใหม่ ที่ลลกว่าคนๆหนึ่งพิเศษ	ต๊อคน ชลดา	✓
48	สั่งน้ำตาไม่ได	เป็นแคคนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
49	จับเธอแก่ค้ำ	ฉันก็พอจะรู้ว่าเธอนั้นอยากจะไป	วงกลม;แสน (นากา)	X
50	เสร็จแล้ว	พูดจาจะจำอ่อนหวานอ่อนน้อม	วง L.ก.ฮ.;แซม แซ่มรัมย์	X

ลูกทุ่งเพลงใหม่มีมายแดง ชุดที่ 8

รหัสปก CD G0561001

วันที่วาง 18/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา	เบิ่งทางลี้ไปคือไกลแท้บ้อ	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
2	ยังจำ..ทุกสิ่งทีเธอลิม	ถอยมาไกลคิดถึงตัวอ้าย ตั้งแต่วันออกหัก	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
3	มีน้องไว้เฮ็ดหยิ่ง	น้องบ่คือกับเขาตอก ลีวักระจอก	ต่าย อรทัย	X
4	เหงาบอกเหงาเท่ากับฮัก	เป็นจิ้งใต้ ใจเป็นหยิ่งน้องจิ้งผลอเคร่า	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์;ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
5	ล้าซิ่งสายไสด	บ่อยากไห้ไฝเห็นน้ำตา บ่ไห้ไฝฮู้	ต๊อคน ชลดา	✓
6	เดย์ฟ้าผ่า	เอ้ามา มา มา มากๆ สนุกเฮยฮักกัน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
7	เดย์ต่อหัวใจ	ใสงามคือน้ำในขัน	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
8	อ้ายหลายใจลี้ย้ายไปฝั่งลาว	สาวฝั่งไทยคือเหงาใจแท้เจ้า	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
9	อาลัยบ่าวเขี้ยว	อ้ายเหงา...เหมือนข้าวขาดฝนต้นเหี้ยว	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
10	นางแมวแฉ้วฟ้า	สาธุ สาธุ สาธุ ผู้ซำฯ มามีอัน	ปอโยทัย มาลัยพร	✓
11	กลับคำสาอ้าย	คำสั้นๆ ที่ความยาวมันไปถึงนาที	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
12	แพ้ทาง	ท่าไม้อัดดองยืม ทุกทีที่เดินสวนกัน	ไฝ พงศธร ศรีจันทร์	✓
13	ลิเท่บ้องให้บอกแแน Cover Version	แปลว่าหยิ่งน้องอ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	เอิร์น สุรัตน์ติกานต์(เดอะสตาร์)	✓
14	ก่อนลี้ไป (Acoustic Version)	อยู่ชื่อเจ้ากามาเฮ็ดแบบนี้ อยู่ชื่อ	พี สะเดิด	✓
15	พี่ชายคะ	พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ พี่เป็นโรค	เปาวลี พรพิมล	✓
16	นิสยหรือสันดาน (Cover Version)	กลับมาเมื่อไหร่ ไปไหนกับใครมา	รัชชก ศรีโลพันธ์	✓

Light Up My Life เพลงบรรเลง

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
-------	----------	-----------	------------	---------------

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ศิลปิน	ทำซ้ำ
1	พวงนี้...ไม่สาย	เพียงแค่มองในดาวก็รู้ว่าเรารอบกัน	เพลงบรรเลง	✓
2	ตะเกียง	แสงดาวอยากเป็น ดวงดาวเหลือเกิน	เพลงบรรเลง	✓
3	เหน้อยใหม่	เจอเธอทุกทีครั้ง พร้อมรอยน้ำตา	เพลงบรรเลง	✓
4	ให้เธอ	ฟ้าและท้องทะเล กับลมที่มียุ้ย	เพลงบรรเลง	✓
5	บอกรัก	ทุกครั้งที่ฉันสับสน ฉันท้าวชีวิตคืออะไร	เพลงบรรเลง	✓
6	กล้าพอไหม	เธอบอกกับฉัน...เธอย้ำว่ากับเขา	เพลงบรรเลง	✓
7	Get It Up	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
8	Phayoonland	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
9	รักเธอให้ผูก		PAUL CHENARD	✓
10	ผิดด้วยหรือ	ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ว่าฉันจะทำอย่างไร	เพลงบรรเลง	✓
11	คงไม่ใช่อย่างเดิม	วันนี้เธอกลับมาหาฉัน จากวันนั้นที่	เพลงบรรเลง	✓
12	คนของเธอ	ไม่ต้องบอกฉัน ถึงวันที่เลยผ่าน	เพลงบรรเลง	✓
13	ภาวนา	หากมีใครอีกคน บอกกับเธอด้วยคำหนึ่งคำ	เพลงบรรเลง	✓
14	ไฟกับตะวัน (Fire And Sunlight)	คืนที่เราฝันมองฟ้า	สมชัย ชำเลิศกุล	✓
15	เล่นของสูง	รู้ว่าเสี่ยง แต่คงต้องขอลอง รู้ว่า	เพลงบรรเลง	✓
16	ดอกราตรี	ดึกลับดับแสง แอบแฝงในฟาราดรี	เพลงบรรเลง	✓
17	The Legend of Chaophraya	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
18	ปล่อยใจฝัน	ปล่อยดวงใจลอยหายเข้าไปในเพลง	เพลงบรรเลง	✓
19	FourColors	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
20	เพื่อเธอ	คนที่มีคน คนหนึ่งคนที่ไม่สำคัญ	ศักดิ์สิทธิ์ แห่งทอง (แห่ง)	✓
21	ในวันที่เราต้องไกลห่าง	ในวันที่เราต้องไกลห่าง ในวันที่เธอ	เพลงบรรเลง	✓
22	จีจ๊ะ	อย่าโกรธกันเลย ยกโทษให้ฉัน	เพลงบรรเลง	✓
23	Siam Romance	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
24	Dreamland	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
25	คิดถึงกันบ้างไหม	เราจะลืมรักเราหรือเปล่า	เพลงบรรเลง	✓
26	เพียงแคใจเรารักกัน		อินฟินิตี้	✓
27	I-san Dancing	---เพลงบรรเลง---	อินฟินิตี้	✓
28	เทรคินไป	อยากจะทำคืนรักนี้	เพลงบรรเลง	✓
29	ทั้งทั้งที่รู้	คนโน้น คนนี้ก็เดือน คง	เด่น อยู่ประเสริฐ	✓
30	เอาไปเลย		NICK LA FLEUR	✓
31	เวลาไม่ช่วยอะไร		KEIJU NAKAJIMA	✓
32	ขอมใจจริง ๆ	อยากขอใจสักครั้งหนึ่ง	KEIJU NAKAJIMA	✓
33	ไม่มีใครขอร้อง		KEIJU NAKAJIMA	✓
34	สองใจ	เธอรักเขาหรือเธอสงสาร เธอรักฉัน	เพลงบรรเลง	✓
35	ทิ้งรักลงแม่น้ำ	เพราะรักแล้วข้า รักมันทำลาย	เพลงบรรเลง	✓
36	พักตรงนี้		KEIJU NAKAJIMA	✓

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ยังจำ..ทุกสิ่งทีเธอลืม	ถอยมาไกลถึงตัวอ้าย ตั้งแต่รุ่นอกหัก	มนต์แคน แก่นคูน	✓
2	คำว่าฮักกัน มันเทียบมิได้	อ้ายบอกรักเธอเสียใจว่าภาพพรหมหน้า	มนต์แคน แก่นคูน	✓
3	ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา	ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จมบนานเท่าใด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
4	บอกรักเธอหน้าศรณี	เธอไม่ต้องมาทักแค่อายถามว่าป็นยังไง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
5	คิดถึงทุกคน	น้องนิตดูน้องพรขอนแก่น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
6	โลกยังมีผู้ชายแบบอ้าย	ห้ามฝันไปให้ดั่งใจได้ ห้ามใจไปให้คิดขอด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
7	สุดท้ายคืออ้ายเจ็บ	หากคำว่าฮักของเธอเขียนด้วยกระดาษ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
8	ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ	เขาฮักลับบ่อคือเส็ดหน้างอใส่อ้าย	มนต์แคน แก่นคูน	✓
9	ชีวิตเพื่อชาติ หัวใจเพื่อเธอ	วันเกณฑ์ทหาร อ้ายจับได้ใบแดง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
10	ปลาต่อใหญ่	เดือนสามออกใหม่เก่าคำ ได้มายาม	มนต์แคน แก่นคูน	✓
11	ป่พร้อมแต่บ่แพ้	ถ้าเป็นแผ่นดินไหว..ก็คงวัดได้	มนต์แคน แก่นคูน	✓
12	ข้ารักจากอนล	เหมอมองฟ้าหม่น คิดถึงอุบล บ้านแพน	มนต์แคน แก่นคูน	✗
13	ริมฝั่งหนองหาน	ฟ้างามยามแล่งข้างทุ่งหนองหาน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
14	ยังคอยที่ซอยเดิม	ห้องเช่าน้อยๆ ปากซอยมีร้านเซเว่น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
15	คิดถึงคนฝันเห็น	คิดน้ำตลอด...คิดถึงอ้ายจนฝันเห็น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
16	โรงงานปิดคิดถึงน้อง	เจ้าไปอยู่ไซโรทรายามใดบ่เคยคิด	มนต์แคน แก่นคูน	✓
17	รอเธอที่นวนคร	ลาถิ่นคนจร นวนครที่เคยเคียงใจ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
18	แพ้รบสนามรัก	กลับจากแนวรบมาพบบัตรเชิญ น้องนาง	มนต์แคน แก่นคูน	✓
19	เขารอไลน์ อ้ายขอลา	เฝ้าส่งไลน์พ่ายรักฝากให้เธอ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
20	ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ	ขอยกถามหัวใจเจ้าให้อ้ายแทน ว่ายังแค้น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
21	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เส็ดบ่าหัวใจอ้ายแทน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
22	อ้ายบ่แมนเขา	ยามน้ำตายอ้อ อ้ายคอยซบด้วยใจฮัก	มนต์แคน แก่นคูน	✓
23	ที่ฟังคนไกล	คงเหลือแค่ความคิดถึง เป็นที่ฟังสุดท้าย	มนต์แคน แก่นคูน	✓
24	ฝันอีกครั้งต้องฟังเธอ	หัวใจเกินร้อยแต่มีบ่ต่อเรื่องแฟน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
25	สร้างฝันด้วยกันบ่	ฮู้บ่น้องนาง อ้ายแอบแต่งตั้งเจ้าเป็น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
26	ทิ้งนามาสร้างฝัน	ฝันทีมฟ้า เมื่อกกลางพรรษานานาเห็ดหาย	มนต์แคน แก่นคูน	✓
27	กหลาบแดง	กหลาบแดงกำลังอ้า กำลังบาน	มนต์แคน แก่นคูน	✗
28	ดอกจันทน์ประหารใจ	ดอกจันทน์บานแล้วทั่วหนองนา ต้นเดือนกุมภาพันธ์	มนต์แคน แก่นคูน	✓
29	แต่..คนที่อ้ายฮัก	คนตั้งใจทิ้งเสียใจบ่จริงดอกสาว	มนต์แคน แก่นคูน	✓
30	ยังฮักคือเก่า	ถึงปัจจุบันบ่โทรหากันคือวันก่อน ก่อน	มนต์แคน แก่นคูน	✓
31	ยามท้อขอโทรหา	อย่าให้ถาดนหลายรับสายน อย่าให้	มนต์แคน แก่นคูน	✓
32	อ้ายฮักเจ้าเด้อ	ถึงความฮักสองเฮาสักก้าวไปต่อบ่ได้	มนต์แคน แก่นคูน	✓
33	ความคิดขอดสั่งมา	ละยานคนลืมใจเร็ว คิดน้ำสาว	มนต์แคน แก่นคูน	✓

34	แฟนเขาผู้ชายอาย	เป็นแฟนเขาละน่อง ผู้สาวเก๋ชาย	มนต์แคน แก่นคูน	✓
35	อ้ายจนทนได้บ่	หะพี่ยังจนชายคนใช้ งามก่อนเด้อหัวใจ	มนต์แคน แก่นคูน	✓
36	อดีตรักมักสาวครุ	ฟังเสียงสายลมต้อง จากริมคลองน้อ	มนต์แคน แก่นคูน	✓

Best of Nuvo 30th Anniversary

รหัสปก CD G0261005

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	สุดสไปเลย	อยากจะขับรด ต้องหัด	นูโว	✓
2	สัญญาขาดเมือก	มันลงตุ๊กไปทกอย่าง มันจั้งจ้ง	นูโว	✓
3	คางคกร่าเงยเลย	ฝนเอยฝนคค คางคค	นูโว	X
4	ดึกคักบอยเลย	ดึกคัก ดึกคัก ใจมัน	นูโว	X
5	ไรกันมก..บ่าม็อก	ก็หย่ากันมาตั้งเรา	นูโว	✓
6	หน่วยกล้าอาย	นี่คือกองบัญชาการ	นูโว	✓
7	บุญคุณเป๋ตา	แต่ก่อนกาลครั้งนั้นยังมีเป๋ตา	นูโว	✓
8	ทนทนเอาหนอย	ทนทนไปก็แล้วกัน	นูโว	✓
9	เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย	ใครเป็นอย่างเรา คงต้องรู้ว่า	นูโว	X
10	ลืมไปไม่รักกัน	รู้แล้วว่าเราเลิกกัน รู้แล้วว่าเราเพียง	นูโว	✓
11	หลอกกันเล่นเลย	หลอกกันเล่นหรือเปล่า	นูโว	X
12	หมดคำถาม	ทนมาตั้งนาน จันรอมมา	นูโว	✓
13	ไม่เป็นไรเลย	ไม่เป็นไรบอกเลย	นูโว	X
14	บอกอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลย	จันมันคนอ่อนไหว	นูโว	X
15	กวีบทเก่า	แต่ก่อนทกครั้งที่ไร ได้อ่านได้เห็น	นูโว	✓
16	นิยามรัก	จันเพิ่งเข้าใจความรัก	นูโว	✓
17	ลึกสุดใจ	ด้วยเหตุและผลที่มีมากมาย	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
18	โง่งมง่าย	บอกกับจันว่ารักและหวังไย	นูโว	✓
19	คิดมาอย่างดี	จะเป็นดอกไม้สักช่อ ก็ยังศักดิ์	นูโว	✓
20	หลมหลมภัย	ใจเออจะเข้ามาจากที่ไหน	นูโว	✓
21	กว่าจะรวมใจ	มองดเมฆฝนมา คิดเป็นเรื่องราว	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
22	ใจจะขาด	ด ด ด ยิงดี ดี ดี ดี ยิงดู จันดูเออ	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
23	ถึงชยะเลย	ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ	นูโว	X
24	เบาเบา	ได้หรือเปล่า ตกลงให้เราสองคน	จิรายุส วรรณะสิน(โจ)	✓
25	สองคนในร่างเดียว	ความรักมันเป็นอย่างนี้	นูโว	✓
26	เจ้าสาวที่กลัวฝน	เหตุอันใดพอความรักเริ่มต้น	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
27	ทำดีได้ดี	หากเราคิดอะไร ชักอย่าง	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
28	วันวาน	ใครก็เคยได้ทำผิดไป	จอห์น รัตนเวโรจน์	✓
29	ของมันได้อยู่เลย	ดูแลตัวเองไม่เคย	นูโว	X
30	สัญญาปากเปล่า	แม้ว่าเราเคยตกลงกันไว้	นูโว	✓
31	ไม่กล้าบอกเธอ	คิดตรึกตรองอยู่นาน อายกกระซิบ	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
32	เดิมใจให้กัน [พริกชี้หนูกับหมแสม]	ตอบใจตัวเองมานาน	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	X
33	หลับตา (โต)	หลับตาเถิดนะ แล้วเราก็จะพบกัน	นูโว	✓
34	รักเธอสุดหัวใจ	เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
35	สักวันจะเจอ	คนที่เคยบอกกันยืนยันว่ารัก	จิรายุส วรรณะสิน(โจ)	✓
36	เก็บไว้ให้เธอ	เก็บท้องฟ้าเบื้องบนไว้	นูโว	✓
37	เธอบอก...เธอหลอก	เธอบอกว่าเธอดีใจได้พบกับจัน เธอบอกจะมี	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
38	ทำดีหรือเปล่า	เธอกลับมาวันนี้	นูโว	✓
39	ไม่เข้าใจ	ไม่มาก็อย่ามา ไม่รัก	นูโว	✓
40	หนึ่งในไม่กี่คน (ละครทองเนื้อแท้)	ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกัน ไม่กี่คนที่จะ	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
41	รักหลอก ๆ	หลอกใครสักคนหนึ่ง อาจจะถูกเหมือนว่าง่าย	จิรายุส วรรณะสิน(โจ)	✓
42	รักด้วยน้ำตา	ใจ เจ้าบอกได้ใหม่กว่าคำว่ารักคือสิ่งใด	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
43	บอกหนอยได้ไหม	จันไม่รู้ว่าจันไม่ดียังไง	จอห์น รัตนเวโรจน์	✓
44	หนึ่งนาที (ละครเจ้าสาวกระทั่น)	ทุกนาทีที่ยืนผู้เดียว จันใจลอยออกไป	สหรัก สังคปริษา(ก้อง)	✓
45	หลบไปเลยไป	ข่มกันขู่กันเรื่อยเลย ว่าเธอจะทิ้งกันไป	นูโว	✓
46	ยอมแล้วยอมอีก	มีคนแบบไหนที่จะยอมได้ทุกวัน	นูโว	✓
47	ไม่มีคำตอบ	เหตุอันใดจึงมีแสงจันทร์ เมื่อตะวัน	นูโว	✓
48	เกี้ยว	ก็รักเธอที่สุด หุดยั้ง	นูโว	✓
49	เก่าไป...ใหม่มา	(เก่าไป) โลกมันเปลี่ยนแปลง	นูโว	✓
50	ครั้งนี้คงถูกใจ	ก้อพินครั้ง สร้างพินสิ่ง	นูโว	✓

ลูกทุ่งเพลงฮิต เกรต A

รหัสปก CD GX0261029

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขวัญ	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ขอใจเธอแลกเบอร์โทร	แรวเดียวแคด ก็ทำให้รู้ว่าเธอนะ	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
2	ภูมิแพกรงเทพ	โรครุมแพกรงเจนนอนไม่ได้ หมอกก็ขอให้	นครินทร์ กิ่งศักดิ์;feat.ต๊อดแดน ชลดา	✓
3	ไม่มีชื่อแม่ตั้งแต่เริ่มต้น	ลิปถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
4	ใส่วาสิปลิมกัน		ก้อง ห้วยไร่	X
5	ไปถอนคำสาบาน	มือเข้าบ้านเฮาสิมงาน	ศร สินชัย;ดอกอ้อ ทุ่งทอง;กานดอง ทุ่งเงิน	✓
6	รอสายคนโสด	บางสิลาต้องขอโทษ บางอารมณ์ของคนโสด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
7	โสดกะปรินกะปรอย		ป้อ อรรถพล	X
8	จันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า	วันนี้จันสำคัญกับใจเธอหรือเปล่า	พี สะเดิด	✓
9	สิ่งน้ำตาไม่ได้	เป็นแคคนที่เคยสำคัญ เป็นความฝันที่เกือบ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓
10	รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง	ขอโทษทำไม เมื่อใจเธอนั้นไม่รักผิด	ต๊อดแดน ชลดา	✓
11	เจ้าชายของชีวิต	จริงจังก่อนไหน จริงใจมากพอหรือเปล่า	ต่าย อรทัย	✓
12	ฝันไหนน้อยได้ไหม	แควมอดาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
13	เมียบ่ได้แต่ง	ขอยเป็นเมียเจ้า ขุดเจ้าสาวกะบ่ได้ใส	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
14	ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน	นี่เรารักกัน หรือเพียงแคจันรักเธอ	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓

15	ย้ายลิ้มทุกคำ น้องจำทกนาที่	ลิ้มกันง่ายคักเนาะ นี่ปคนเคยฮักกัน	ตาย อรทัย	✓
16	เหตุเกิดที่เธอ ผลอยู่ที่ฉัน	ฉันไม่ใช่คนเริ่ม แต่หนีความผิดไม่พ้น	ด็กแดน ชลดา	✓
17	ตัวเก่า	หากว่าเจ้าได้ฟังเพลงนี้	ศร ลินชัย	✓
18	เมียเก่า	หากว่าย้ายได้ฟังเพลงนี้ หากว่าย้ายยัง	ดอกอ้อ พงทอง	✓
19	แทงข้างหลัง	คิดบอกซิบบอกใจยังใจ นามเบิ่งใจย้าย	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
20	ย้ายเขี่ยน้องถึม	บ่แม่นลูกฟัดบอลแต่น้องกะโดนเขี่ย	ก้านดอง พงเงิน	✓
21	ตัวย้ายเป็นคนสุดท้ายได้บ่	อยากรู้ในใจเคยรักกันไหม	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
22	น้องมีตัวแล้ว	สองขาคนี่ ที่มันเคยเดินเคียงย้าย	ดอกอ้อ พงทอง	✓
23	เกิดมาเพื่อฮักย้าย	อยากลิถามหัวใจเจ้าของ เป็นหยิ่งต้องทน	ก้านดอง พงเงิน	✓
24	O.K.บ่ย้าย	จ๊กแมนลมอันใด พัดหอมเอาย้ายมาให้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
25	ข่าขาวสาวลำซิ่ง	บุญบ้านเฮา ม่วนแท้หื้อ พ้อกัน	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
26	มหาลัยวู้ชชน		วงพิทหลง	✗
27	เสร็จแล้ว	พูดจาจะจำอ่อนหวานอ่อนน้อม	วง L.K.S.	✗
28	ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ	จำไม่ได้เธอ เราเลิกกันแล้วมันจบไปแล้ว	ແສນ (นากา)	✓
29	จับเธอแก่ฝ้า	ฉันก็พอจะรู้ว่าเธอในอยากจะไป	วงกลม	✗
30	ขอโทษที่ลืมบ่ได้	หัวใจบ่เคยเดินลงชิ่ง ววนเดินบ่เคย	พี สะเดิด	✓
31	ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร	นานแล้วที่แกนี่ไม่มีดอกไม้ ฟ้าไมเคย	ແສນ (นากา);ดอน ปาละกล	✓
32	ครรถ่าฟังให้จบ	มีเวลาสักสองสามนาที่ไหม ถ้าเธอไม่ยุ่ง	ແຂ່ມ เขมร์บ๊วย	✓
33	ไม่รักแล้วไซ้ใหม่		วงเปิด feat.นุ่น กุลสตรี	✗
34	ฝากคำถามไว้กับดาว	คำคืนนี้ดาวยังสวย ยังส่องแสงประดับฟ้า	รัชชกร ศรีโลพันธุ์	✓
35	รักจนไม่รั้งจะรักยังใจ	มันเกิดอะไร กับความรักเรา เหมือนมี	พี สะเดิด	✓
36	โกรธให้ลย่อน		ป้อ อรรถเทพ	✗
37	ย้ายเพ็ญรู้ หรือเจ้าเพ็ญท่า	ความในใจที่เขาส่งโลบมาทัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
38	เจ็บก็ได้ถ้าย้ายอยากบ	ตั้งแต่รู้ว่าย้ายแอบไปมีเขา น้องก็เฝ้า	ตาย อรทัย	✓
39	ไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรง	ถอยออกมาให้ห่าง จากความขี้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
40	นาที่เดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลิ้ม	เธอเคยฟังคำที่เธอเองพูดไปบ้างไหม	ด็กแดน ชลดา	✓
41	หมอนใบเก่า	ที่ตรงนี้เคยมีสองเฮา เคยเป็นเงา	อ๊อต ศุภกร พัดศรี	✗
42	ย้ายหมดหน้าที่หรือยัง	เคยเป็นทุกอย่าง เคยอยู่เคียงข้าง	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
43	ให้เขาไปหรือให้อ้ายเจ็บ	ขอยกถามหัวใจเจ้าให้อ้ายแทน ว่ายังแค้น	มนต์แคน แก่นคูน	✓
44	เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่	ขณะที่ย้ายอ่านข้อความนี้ น้องได้มา	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
45	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางย้ายแต่อย่างเข้ามา	ก้านดอง พงเงิน	✓
46	ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ	เขายังสะบือคือเฮ็ดหนั่งอโยย้าย	มนต์แคน แก่นคูน	✓
47	เธอไม่ใช่แฟนฉัน ฉันไม่ใช่แฟนเธอ	อย่าประชิดด้วยการ คงใครไม่ใช่หน้า	ด็กแดน ชลดา	✓
48	ของหมิ่นเป็นของขวัญ	สร้อยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
49	ไม่ตี ไม่จำ	ในชีวิตฉันชอบจำแต่คนดี	ด็กแดน ชลดา	✓
50	คิดถึงเธอ	ใจคนไม่แน่นอนมันยอกย่อน	เอ็นขวัญ วรรณญา	✓

G19 VOL.2 genie fest
รหัสปก CD G0261009
วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	แพ่ทาง	ท่าไมเธอต้องยืม ทุกที่ที่เดินสวนกัน	LABANOON	✓
2	หลอเลย	หัวใจ บางทีก็คิดไม่ยุติธรรม ทมเพลงไป	พลพล	✓
3	ภูมิแพ่กรุงเทพ	โรครุมแพ่กำเริบจนทนไม่ได หมอกก็ขอให้	นครินทร์ กิ่งศักดิ์;feat.ด็กแดน ชลดา	✓
4	คิดซอด	คล้ายจันทรที่อับแสง ล่านดวงดาวมิดมน	BODYSLAM;ศิริพร อำไพพงษ์	✓
5	ศึกษานารี	มายิ้มให้จันทรวัน ไร้อัจฉริยะทุกที่	LABANOON	✓
6	ทุกด้านทกมม	หากได้ยืนแบบไหนแล้วเราก้เขืออย่างนั้น	Potato	✓
7	ทำดีไม่เคยจำ	หัวใจคนเราไม่นานก็ลิ้ม ร้องขออะไร	COCKTAIL	✓
8	เท่าที่มี	เหมือนว่าโชคชะตาช่างไม่เคยเข้าข้างกัน	Big Ass	✓
9	พลังแสงอาทิตย์	เห็นเธอมีน้ำตาด้วยความเจ็บขี้	Sweet Mullet	✓
10	เพราะว่ารัก	เพราะว่ารัก เพราะว่ามีฉัน ฉันก็เลย	Retrospect	✓
11	เรือเล็กควรออกจากฝั่ง	เสียงลมคำราม ฟ้าครามพลันมีดมัว	BODYSLAM	✓
12	ฤดูฝน	ในวันที่ฝนพรำ ใจฉันมันเปียกปอนด้วยน้ำตา	PARADOX	✓
13	ยินดีที่ไม่รู้จัก (ภาพยนตร์กวน มิน โส)	ไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร	25 Hours	✗
14	คิดมาก	บอกกับฉันได้มัยว่ามันเป็นเรื่องจริง	ปาล์มมี	✗
15	ที่สดในโลก	รู้ตัวหรือเปล่าวาเธอโคคดี ที่เธอได้มี	INSTINCT;ลลา	✓
16	รักเธอไปทุกวัน	เหนื่อยแต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ	POTATO	✓
17	คนบนฟ้า	ในมือของจันนั้นมิดอกไม้ แต่จันไม่รั	PARADOX	✓
18	อย่าเพิ่งใจร้าย	รักคือความเข้าใจ ที่ควรจะมีให้กัน	THE MOUSSES	✓
19	เพียงหนึ่งครั้ง	จากวันที่เดินจากลา สิ้นสุดคำว่าสองเรา	The Yers	✓
20	บอกเลิกคำ	ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร	กะลา	✓
21	พูดไม่ค่อยถุก	ฉันก็ไม่รู้ว่านานเท่าไร และก็ไม่มี	AB NORMAL	✓
22	คบไม่ได้	ฉันจะทำยังไง ในสัญญา เคยตกลงไว้	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
23	จดหมายจากวันวาน	ผ่านมาเนิ่นนาน แต่ก็ไม่นาน..	PARADOX	✓
24	ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย	ผ่านมาก็ครั้งทีเธอทำผิดสัญญา	KLEAR	✓
25	เปราะบาง	หนทาง ยังดูเหมือนเดิม มีแสงไฟ	BODYSLAM	✓
26	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
27	ใจ..กลางเมือง	ที่เห็นว่าพอประกายดังดวงดาวที่แท้มันคือ	LABANOON	✓
28	ยังยิ้มได้	หลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหา	พลพล	✓
29	เธอทำให้ได้รู้	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอบยิ้ม	Potato	✓
30	ไม่เตียงสา	ส่งยิ้มให้ความทรงจำดี ๆ ที่มีให้กัน	Big Ass	✓
31	เธอ	อยู่ไกลจนสุดสายตา ไม่อาจเห็น	COCKTAIL	✓
32	อยากหยุดเวลา (Cover Version)	ฉันเริ่มจะใจหาย	ปาล์มมี	✓
33	ไม่ต่างกัน		25 Hours	✗
34	พินหนึ่นเหตุผล	เธอออกให้ฉัน ไม่เจอคนที่ดี	KLEAR	✓

35	ปลอยมือฉัน	อ้อมแขนของเธอที่เธอได้กอดฉัน คำคืน	หนุ่ม กระลา	✓
36	คิดทั้ง 2 ทาง	ชม ฟินอารมณ์ที่มี สถานะในวันนี้	กวาง AB NORMAL	✓
37	อยากให้อเธอได้ยินหัวใจ (ล.พรพรรณ)	ธรรมดาไปทั้งหัวใจ ทุกครั้งที่เรา	Yes'sir Days;ฟิล์ม บงกช เจริญธรรม	✓
38	รักกันไปทุกวัน	ก็ขอบคุณที่ยังรักกัน ขอขอบคุณที่ยังรัก	25 Hours	✓
39	ไม่มีเธอ	ความปวดร้าวที่อยู่ในใจ ทนและฝืนเก็บมัน	Retrospect	✓
40	สิ่งแทนใจ	ของเธอเอง ที่เก็บไว้ บางอารมณ์	Retrospect	✓
41	เจ็บทุกลมหายใจ	เนิ่นนานที่ส่องเราแยกทาง ผ่านวันที่	Sweet Mullet	✓
42	ไว้ใจ	เพียงวันเวลาผ่านไปเธอไม่เหมือนเดิม	KLEAR	✗
43	รักเธอ	ยังต้องเดินทางอีกแสนไกลยังต้องเดี๋ยวเดียว	Big Ass	✓
44	...บ้างไหม	ไกล ไกลสุดสายตา ขอพา ยังคงกับเราไว้	THE MOUSSES	✓
45	หลมรัก	ต้องเจอต้องเจ็บต้องจำต้องทน	INSTINCT	✓
46	ตัวปลอม (โฆษณา KFC)	เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนเขา	POTATO	✗
47	คืนที่ฟ้าสว่าง	ความรัก ที่เธอไว้ใจ ไม่ว่าทุกข	The Yers	✓
48	ดึกแล้ว (ไปรเจคทีนร้องเพลงป้าง)	ดึกแล้ว ชมदानอนแต่หัวใจรวมเรา	หนุ่ม กระลา	✗
49	ซึกซิดนิ่ง (ภ. SuckSeed ห้วยซันเทพ)	อกหักซึกซึกก็เจ็บมาซึกซึก กับความพ่ายแพ้	PARADOX	✓
50	ความเชื่อ	มันเกือบจะล้ม มันเหนียวมันล้า	รวมศิลปิน	✓

Love Me Tender เพลงบรรเลง

รหัสปก CD G0561021

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ความหวาน(Sweet)	แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงไร	Music Box	✓
2	ที่คิดถึง...เพราะรักเธอใช่ไหม	เคยเป็นคนอยู่ได้คนเดียว ไม่เคยจะ	Music Box	✓
3	เลือกได้ไหม	เธอมาเพื่อถาม อย่างห่วงใยมากมาย	Music Box	✓
4	ดาว	ในคืนนี้มีดาวเป็นล้านดวง แต่ใจฉัน	Music Box	✓
5	ให้รักมันโตในใจ (ล.ธรณีนี่นี้ใครครอง)	แอมมอมองทวน แอมมมุกพันในหัวใจ	Music Box	✓
6	รักไม่ต้องการเวลา	ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน คิดว่ารัก	Music Box	✓
7	ที่รัก	ที่ตรงนี้นั้นมีแต่ความรัก ตั้งแต่วัน	Music Box	✓
8	ฉันจะจำเธอแบบนี้	พรุ่งนี้เธอจะลาฉัน วันเวลาได้พาเธอไป	Music Box	✓
9	จดหมายจากพระจันทร์	สวัสดีดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟ้า	Music Box	✓
10	ที่รักของใครสักคน	คำว่ารักในโลกใบนี้มีน้อยไปไหม	Music Box	✓
11	ไม่มีใครรู้	คำที่เราบอก..รัก..กันมากมาย	Music Box	✓
12	คิดถึงทุกเวลา	จะอยู่คนเดียวหรือจะเดินกับใคร	Music Box	✓
13	มากมาย	มองไม่เห็นด้วยตา ถ้าจะรับรู้ต้องด้วยใจ	Music Box	✓
14	ดาวกระดาษ	อยากเก็บดาวทั้งฟ้ามาให้เธอ	Music Box	✓
15	กว่าจะรัก	แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ	Music Box	✓
16	ยิ้ม	ปา ตับ ปา ตี ตับ ปา...ก็เคยมันใจ	Music Box	✓
17	รักเธอไปทุกวัน	เหนื่อยแต่ไม่ยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อ	Music Box	✓
18	บอกว่าจะอย่าน่ารัก	บอกไว้ก่อนให้รักกันไป อยากจะบอกเอาไว้ให้	Music Box	✓
19	รักเธอที่สุด	มีบางคนเคยถามความในใจกับฉัน	Music Box	✓
20	คิดถึง	หลับตาลงยังรู้สึก ทามกลางความ	Music Box	✓
21	ท้มอยู่ในใจ (ภ. SuckSeed ห้วยซันเทพ)	นี่คือท่านองแห่งความหลังระหว่างเรา	Music Box	✓
22	ห่วงใย	วันนั้น วันที่สับสน เราสู้เราทน	Music Box	✓
23	เก็บมันเอาไว้	ก็อาจมีเวลาไม่นาน	Music Box	✓
24	คิดถึงนะ	เหมอมองท้องฟ้า ก็เห็นเมฆลอย คล้อยไป	Music Box	✓
25	ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด	ฝากใจไว้ให้เธอกับฉัน ห่วงใยกัน	Music Box	✓
26	รักปฏิบัติหริย์ (ละครรักปฏิบัติหริย์)	ในวันที่ท้องฟ้าสีหม่น ต้องเจอกับหยาดฝน	Music Box	✓
27	เปรี้ยวใจ	สุดที่รักของฉันไม่เหมือนคนอื่น	Music Box	✓
28	1 2 3 4 5 I LOVE YOU	ก็ไม่ว่าอะไร ทำให้เราต้องผ่านมาพบ	Music Box	✓
29	Too Much So Much Very Much	จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผ่านคืนผ่านวัน	Music Box	✓
30	ยิ่งรักยิ่งรักเธอ	บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไร	Music Box	✓
31	เรื่องมหัศจรรย์	บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคน ทุกคนมี	Music Box	✓
32	เธอคือดวงใจของฉัน (ละคร4หัวใจแห่)	เคยไม่มีเหตุผลและเป็นเหมือนไฟ	Music Box	✓
33	Look Like Love	เธอดึงดูดใจของฉัน ให้มันอยากมองเต็มตา	Music Box	✓
34	นอนไม่หลับ	จะเจอใครๆ ไม่เคยจะหลับ	Music Box	✓
35	คนมันรัก	เธอไม่รักฉันไม่รู้ ที่เธอไม่รักฉันไม่รู้	Music Box	✓
36	เรามา	แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ	Music Box	✓

รักเป็นล้านล้าน 2

รหัสปก CD GX0261011

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	โทษที่เอาแต่ใจ	Nothing I can say	เป็ก ผลิตโชค อายนบุตร	✓
2	ใครคนนั้น	กาลเวลาทำให้เราต้องจากกัน ความผูกพัน	พลพล	✓
3	เขียนในใจ ร้องในเพลง	แม้ไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน ฉันก็ยัง	DA endorphine	✓
4	ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ	จะเกิดอะไรพรุ่งนี้ฉันเองไม่รู้ซึกซึก	ปองกล สิบซึ้ง(ป้อป)	✓
5	ทุกคนเคยร้องไห้	ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมาย	นครินทร์ กิ่งศักดิ์	✓
6	ฉันก็คง...	เมื่อความรักต้องอำลาความเจ็บเข้ามาเป็น	LABANOON	✓
7	ไม่ได้ต้องการรักแท้	Instinct;เจจ ภัสพงษ์ พนมวัฒนาพงษ์		✓
8	บทสุดท้าย	ตังกี้เคยผิดหวังในรักมา เคยหลับหลับตา	Bankk Ca\$h;DA endorphine	✓
9	มีแฟนแล้ว	เธอก็มีคนของเธอ เธอก็อยากจะมีเธอ ไม่ต้อง	ปราโมทย์ ปาทาน;จิรายุทธ ผลิตละคร	✓
10	เธอทำให้ได้รู้	เธอทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันแอมยิ้ม	Potato	✓
11	ก้านทองหล่อ	หลงรักลูกสาวก้าน ยืนยืนด้วยชีวิต	ป้อป ปองกล;ไอ้ดี ปราโมทย์	✓
12	กระโดดกอด	เธอยังจำเรื่องราววันสุดท้ายได้รึเปล่า	KLEAR	✓
13	ดีใจ	แต่ละเรื่องราวที่เราได้เจอได้เจอ	พลอยชมพู	✓
14	वाद	ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม	ปาล์มมี	✓
15	ทดลองใช้	เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักที่ฉันให้ไป	ปิ่น Basher	✓

16	ใจพังพัง	อาจเหมือนฉันไม่เป็นไร เหมือนไม่ต้องการ	ถั้ว คักดาทร	✓
17	อยู่ที่ใจ	สิ่งหนึ่งที่ยังตามหามานาน แคสิ่งเดียว	ชนกันต์ รัตนอุดม(อะดอม)	✓
18	คิดถึงเธอ(Badly)	คิดถึงเธอ...คิดถึงเธอเหลือเกิน	Jetset'er	✓
19	หน้าหนาวที่แล้ว		The TOYS	✗
20	เวลาเธอยิ้ม		Polycat	✗
21	ไม่เคยคิดแค่เพื่อน(I'm not your friend)	ฉันซึมทุกทีที่เห็นใครใกล้เธอ ฉันแอบไป	มิว MBO ชัชฌาญา ดันดีเมธ	✓
22	พบเธอก่อน	ก่อนนั้น เคยถูกใครทำให้เสียใจ	มีนทร์ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล	✓
23	รักก็คือรัก		สิงโต นาโชค	✗
24	วันนี้มีแต่เธอ (ล.ชีวิตเพื่อข้า หัวใจ)	กับชีวิตทุกวันที่มีมันผ่านไป	จิรากร สมพิทักษ์ (เล๊ะ)	✓
25	ฝันตัวเองไม่เป็น		นนท์ ธนนท์	✗
26	แพ้เธอ (ล.เล่นหา Diary แสบเล่นหา)	ฉันบอกลา จากเธอมานานแล้ว และไม่มี	แกงส้ม ธนทัต	✓
27	เธอคือพรหมลิขิต (ล.เธอคือพรหมลิขิต)	เรื่องบังเอิญหรือว่า ใครเขียนขึ้นมา	บี สุกฤษฎ์ วิเศษแก้ว	✓
28	เธอคือทุกอย่าง(ล.คู่หูเขียน)	เธอคือความรักเธอคือหัวใจ	Crescendo;มาเรียม B5	✓
29	แค่มิเธอ (ล.ชีวิตเพื่อข้า หัวใจเพื่อเธอ)	เป็นแคคนหนึ่งใน โลกใบเก่า	พีชกา รัตตะปดตะ (ลูกหว่า)	✓
30	อะไรก็ได้ในใจเธอ	วันที่เธอเหนื่อยล้าและมีน้ำตา เธอคง	มก วรนิษฐ์ ภาวรงค์	✓
31	ซึกดินซึกอ	โทร โทร โทร โทร ทุกวันจนเกินโปร	พลอยชมพู	✓
32	คนเจ้าชู้(บีดับบีต)	ผิดก็อาจจะมีผิดหนึ่ง แต่ก็คงไม่ถึงโหดร้าย	มก วรนิษฐ์ ภาวรงค์	✓
33	กรุณา มารบกวน	ต้องการอะไร จะเรื่องเล็กหรือ	ไอซ์ ศรีณู	✓
34	ไม่อยากพูดว่ารักให้รู้สึกดี	อยากดูแล้ววันไหนที่เธอป่วย	เมฆ จิรศักดิ์ ภาวรงค์	✓
35	รอให้เธอพูดก่อน (ซีริสU-Prince)	ใจเธอยังคิดถึง ยังคงไม่แนใจ ในทุกครั้ง	นท พนายากร	✓
36	โดดเดี่ยวด้วยกัน	ในวันที่มีแต่ฉันฟังเพลงรักอยู่เพียง	GETSUNOVA;แพรวา	✓
37	ยานอนหลับ(ไลลา)ภ.แกสโซฮัก รัก	ได้โปรดอย่าปลุกฉัน ตอนนี้ฉันแสบปี	TABASCO;ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนาธิกร	✓
38	แอบเพื่อเจ้า (ซีริสรุ่นที่Secret Love)	ชอบ ชอบ ชอบแต่ไม่กล้าบอก รัก	สงกรานต์ รังสรรค์	✓
39	ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (Possible)	วันที่ฟ้าไม่เคยเป็นใจอาจทำให้	ลลลา;Singular	✓
40	สบายดีหรือเปล่า	สบายดีหรือเปล่า ชาวคราวไม่เคยรู้	เอ็กซ์ วาย แซด	✓
41	ของตายในมือเธอ	ไม่อาจลืมใจ ไม่ให้คิดถึง แต่ไม่เป็นไร	Bankk Cash	✓
42	กาลเวลาที่สูญคน	เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องเดินทาง	COCKTAIL	✓
43	หลมรัก	ต้องเจอต้องเจ็บต้องจำต้องทน	INSTINCT	✓
44	ตายก่อน	เราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน	โทนี่ พี	✓
45	ขาร็อคขาละละ	ข.สาวเอ๋ย บ้านน้องอยู่ใส มันเป็นจังได้	เสกสรรค์ ศุขพิมาย;ลาโย ไททองคำ	✓
46	ไม่มีปฎิหาริย์	ฉันยังไม่เคยคิดนอกใจ ถึงแม้ว่า	หนุม ภาลา	✓
47	กอดหน่อยได้ไหม	เมื่อเธอไม่อยู่ หรือฉันต้องไป ในความ	พลพล	✓
48	เรื่องของวันพรุ่งนี้		วงสโลว์	✗
49	แต่ปางก่อน (ละครแต่ปางก่อน)	รอคอยเธอมานานแสนนาน	COCKTAIL;ปิ่น พรชนก เสียนักควา	✗
50	ศุดอง		ก้อง ห้วยไร่	✗

The Masterpiece ชรัส เพลงอารมณ์

รหัสปก CD GX0561007

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ทั้งรักทั้งรัก	ร..รักเธอนั้นมีหัวใจ	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
2	หลอกให้รัก	ถ้าไม่มีหัวใจใจเอน	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
3	คนไม่มีวาสนา	ฉันมันไม่มีวาสนา ขอเธอนั้นอย่า	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
4	หลับตา	คืนนี้เธอจะนอนด้วยใจเป็นสุข	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
5	คำนี้	คำนี้ฉันจะมีรักให้	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
6	พอแล้ว	ทน ได้แต่ทน เห็นเธอ	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
7	ตัดใจลา	ฉันรู้ว่าคงผิดหวัง มีดมน	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
8	อยู่ที่ใจ	คนถือตะเกียงก้องการ	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
9	ปานฉะนี้	ปานฉะนี้ เธออยู่ไหน ท้องฟ้าหรือบนผืนดิน	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
10	เพลิงชมพู	เธอลอดไฟรักฉัน ด้วยหัว	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
11	วันสุดท้าย	วันสุดท้ายฉันไม่	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
12	ความรัก	หากแม้มันจะเกิด ก็รู้	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
13	เพราะมีเธอ	อยู่เคียงเธอ ฉันเป็นสุขใจ	มาลิวัลย์ เจมีนา;ชรัส เพลงอารมณ์	✗
14	ฮัตถ์กรรย์รัก	เหมือนดั่งเขนที่ไผ่ฝัน	ชรัส เพลงอารมณ์	✗
15	รักเองข้าเอง	ฮือ..รักเองข้าเอง เราอดเก่ง	ชรัส เพลงอารมณ์	✗
16	เพราะฉะนั้น	เมื่อฉันนั้นทุกข์ แล้วใครจะทุกข์ด้วย	ชรัส เพลงอารมณ์	✗
17	รื้ออยู่แก่ใจ	เรารักกันอยู่แก่ใจซามซึ่งเพียงไหน	ชรัส เพลงอารมณ์	✗
18	ผีเสื้อ	ผีเสื้อตัวน้อยๆ บินล่องลอยกลางพนา	ชรัส เพลงอารมณ์	✗
19	ดอกราตรี	ฮ่า...หอมดอกราตรี	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
20	คนหลายใจ	คิดไปคิดไกล ถึงคน	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
21	แมดดอกกระถิน	ชะโล..แมดดอกกระถิน	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
22	นายกระจอก	หรือคงเป็นเพราะเขา	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
23	อะไรทำนองนั้น	จะว่ารักก็ไซ้มัน เป็นอะไรทำนองนั้น	ชรัส เพลงอารมณ์	✓
24	ใจฉันมันรักเธอ	ฉันยังรักเธอ	ชรัส เพลงอารมณ์	✓

Bird All Time Hits Vol.1

รหัสปก CD G0261025

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	อยู่คนเดียว	อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆ และก็ไม่เห็น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
2	จะได้ไม่ลืมกัน (ภาพยนตร์ความจำสั้น)	ไกลสุดฟ้า ก็ไม่สามารถกันเรา แต่ห่าง	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
3	ขว้ายรับที่	ก็เพราะ เธอไม่ฟังสักครั้ง เพราะเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
4	คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา(ล.อย่าลืมฉัน)	อาจดูเหมือนฉันไม่มีหัวใจ ที่คอยแต่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
5	ดอกไม้ในใจ (ล.กลกิโมโน)	เธอเองจะเคยรู้ไหม ชีวิตที่มีขนาดเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
6	ปล่อยเธอไป (ล.กลกิโมโน)	ต่อให้รักเธอหมดหัวใจ แต่สุดท้ายเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
7	อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร...เข้าใจใจ	ถ้ามีใครสักคนมองมา เขาคงนึกว่าเรา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
8	ไม่แข่งยังแพ้	แน่นอน เมื่อเรารักเขาแล้ว	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓

9	เล่าสู่กันฟัง	ฉันยังจำเสมอ ที่เธอเคยบอกกับฉัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
10	สัญญาต้องเป็นสัญญา	ได้บอกกับเธอวันนั้น บอกเธอให้จำเอาไว้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
11	คนไม่มีแฟน	ในชีวิตเคยมีคนผ่านมา แต่ว่าเขาเข้ามา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
12	กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง	ฉันรู้ว่าเธอรู และฉันก็ดรี	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
13	ถ่านไฟเก่า	รู้ ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร และเขาสำคัญ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
14	ก็เลิกกันแล้ว	ใครบอกเธอว่าฉันเหงา ใครบอกเธอฉัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
15	น้ำตา	ก็คนธรรมดา ไม่ใช่เทวดา ไม่อาจฝัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
16	อกมันไว้หัก	ฉันไม่รู้ได้ยินจากไหน ว่าอกหักไม่ยัก	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
17	นานเท่าไรก็รอ	เมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรหน่าฉันจะได้เจอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);เสกสรรค์ ศุขพิม	✓
18	อย่ารักกันเลย	เธอคงพอจะเข้าใจหากเธอได้คิดถึงกนิต	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
19	หนามยอกอก	เจ็บที่ได้รู้ ฉันคือต้นเหตุความบาดหมาง	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
20	จะเอาจากไหน	อยากให้ใจฉัน รู้สึกกับเธอเหมือนเดิม	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
21	ผู้ชายอย่างฉัน	ไม่ใกล้เคียงใช้ไหมอะไรที่ฉันเป็น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
22	บ้านา...	อาจจะแค่ว่า คำหนึ่ง อาจเป็นคำ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
23	อย่ากรี้	ตอบคำถามซะ ตอบให้มันเคลียร์	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
24	ก้อนหินกับนาฬิกา	ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
25	จำเธอขึ้นใจ	เมื่อลมพัดมา เมื่อดาวบนฟ้ามากมาย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
26	ทำไมต้องเธอ	ก็มันไม่อย่างกรี้ ก็มันไม่อย่างกรี้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
27	คู่แท้	แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรู้สึก	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
28	เถียงกันทำไม	บางเวลาอาจเถียงกันเอง บางเวลา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
29	ต้องโทษดาว...	ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
30	อยากบอกรัก	วันเวลา หม่นความเดียวดาย ผ่านใจ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
31	อยากถามก็ตอบ	Du choo choo choo...อยากอยู่กับเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
32	หยดน้ำ	เพียงวันละเล็ก ละน้อย ให้มันเป็นไป	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
33	รักที่ไม่มีวันเป็นจริง(ล.กลกิโมโน)	ถ้าไม่ใช่เธอ คงไม่พบความสุข	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);อารยา เอ ฮาร์เส	✓
34	สวีทพีหัวใจ	หลายคืน ที่ไฟภายในห้องนอนก็ปิด	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
35	ร้องให้ทำไม	ไม่รู้เธอร้องให้ทำไม ไม่มีใครตายซะหน่อย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
36	คิดตรงไหน	ทำดีกับเธอ ทำดีเสมอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
37	มีไหมใครสักคน (ล.วันที่รอกคอย)	ชีวิตลิขิตมาเหมือนฟ้าแกล้งกัน ให้ฉัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
38	ฉันมาทำอะไร	ฉันมาทำอะไรที่นี้ ฉันมาทำอะไรที่นี้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
39	คิดถึงทุกเวลา	จะอยู่คนเดียวหรือจะเดินกับใคร	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
40	เหนื่อยใจเหลือเกิน	เหนื่อยใจเหลือเกิน ที่ใจบั้งเอ๋ยมีเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
41	รักหนักแน่น	มาาเกิดมารักกับฉัน ฉันจะเก็บเธอไว้กับใจ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
42	Too Much So Much Very Much	จากเป็นคนที่เคยเฉยชา ผ่านคืนผ่านวัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
43	พูดเล่นเล่น	พูดเล่นเล่น เล่นเล่นแกล้งพูดเล่นเล่น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
44	รักกันมัย	รักกันมัย หัวใจมันอยากเสนอ ก็รอแต่เธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
45	บอกว่าจะอย่าบ่รัก	บอกไว้ก่อนให้รักกันไป อยากจะบอกเอาไว้ให้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
46	ลองซิจ๊ะ	ก็เห็นซุบซิบ ซุบซิบ ว่าที่เป็นหรือไม่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
47	มาทำไม	เดิน...อีนางอัย อีหยังอัย เดินมานาน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);จินตหรา พูนลา	✓
48	อย่างแรง	อย่างแรงๆเจ็บอย่างแรง พี่ไม่ได้ทำ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✗
49	หนูไม่รู้ก็ลองซิจ๊ะ	(ขอโทษที โทษที โทษที พี่นะมีหรือ...)	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
50	ขอมได้	มีอะไรมันฟังไป เขิญเอามาที่เรา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
51	แฟนจำ	แฟนจำฉันมาแล้วจะ อยู่นี้แล้วนะ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
52	ไอ้ละหนอ...My Love	ฝากเอาไว้ก่อนนะ ขอทีวันนี้ไม่เอาละ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
53	สุขใจ	แต่ก่อนก็ตัวคนเดียว เดียวนี้ก็ตัวคน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);PARADOX	✓
54	อมพระมาพูด	เธอเดินมาหาหน้าเศร้า เธอบอกว่า	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);เสกสรรค์ ศุขพิม	✓
55	เรามา Sing	สวีสวีสวี สบายดีมัย หรือใช่จิบ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
56	สองคนกำลังดี	ถ้าจะทำอะไรให้เป็นขึ้น ทำอะไรให้ดี	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
57	คนน่ารัก	ก็คนมันไม่มีให้ทำใจ ทำไมเจอใคร	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
58	ขอมซะให้เข็ด	YA YA YA.....ไม่เอาไหน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
59	รักนี้มีค่าเพราะเธอ	แต่ละวัน แต่ละปี แต่ละนาที่ที่มันผ่านไป	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);DA endorphins	✓
60	เสียดาย	อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่งวันนั้น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
61	ติดอยู่ในหัวใจ	เจอคนมาหลายคน เดินชนก็หลากหลาย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
62	พริกขี้หนู	เผ็ดจริงจริง เลยนะตัวแค่นี้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
63	ศักรัด	ลึนกับพันพันกับที่ไรก็เรื่องใหญ่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
64	ถึงใจ	เธอจะทำอะไร ถ้าสมอารมณ์	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
65	บวมเมอแรง	ใจมันจำเธอไม่จำ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
66	ขอมข้มหน่อย	มันบั้งเอ๋ยให้มาเจอสาวน้อย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
67	จับมือกันไว้	อยากจะทำอะไร อย่างที่เคยคิดไว้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
68	คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น	กลับมาครั้งนี้อะไรก็	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
69	สบาย สบาย	สบาย สบาย ถูกใจก็คบกันไป	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
70	เราจะยิ้มให้กัน	อยู่กับคนที่มิอะไรตรงกัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
71	ต่อเวลา	รักนั้นคืออะไร ก็เปรียบกัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
72	คนข้างบ้าน	ตื่นแต่เช้าก็เห็น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
73	บอลลูน	หากว่าใจเป็นเหมือนบอลลูน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
74	ด้วยรักและผูกพัน	หากเราต้องจากกัน จะ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
75	ขอมใจจริง ๆ	อยากขอมใจสักครั้งหนึ่ง	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
76	หมอกหรือควัน	หมอกจางๆ และควันคล้ายกันจนบางที่ไม่อาจรู้	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
77	หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ	ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
78	เหนื่อยไหม	จะเธอทุกทีทุกครั้ง พรอมรอยน้ำตา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
79	เงิบๆ คนเดียว	อย่ามาให้เจออีกเลย เจยเจยไปเลย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
80	เหมือนเป็นคนอื่น	เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันนั้นไม่เคยห่าง	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
81	อย่าต่อรองหัวใจ	ฉันเคยทุ่มเททุกอย่างให้เธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓

82	หัวใจข้า	ใครจะเคยคิด ใครจะเคยเห็น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
83	ฝากไว้	ฝากเอาไว้ในมือเธอ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
84	อยู่เพื่อใคร	วันนั้นต่างเคยเป็น	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
85	ห่วงใย	จะไม่ถามว่าเหตุใดทำไมต้องจากกัน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
86	รักเธอที่สุด	มีบางคนเคยถามความในใจ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
87	หัวใจขอมา	กลับมายืนที่เดิม	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
88	บันทึกหน้าสุดท้าย	อ่านดูข้อความที่เคย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
89	นางนวล	นางนวลเจ้าเอ๋ยทะเลกว้างใหญ่	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
90	เสียงกระซิบ	เมื่อเราสบตาเหมือน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
91	อย่าหลมดากัน	หันมามองฉันสักหน่อยสิเธอ มองให้นาน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
92	พักตรงนี้	พักตรงนี้ดีกว่า หยุดและพักให้คลาย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
93	อาจจะเป็นคนนี้	ผ่านความระทม เกือบจมน้ำตา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด);เสาวลักษณ์ ลีล	✓
94	คิดถึงเหลือเกิน	ไกล อาจจะไกลแสนไกล	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
95	อยากหยุดเวลา	ฉันเริ่มจะใจหาย	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
96	ฝากฟ้าทะเลฝัน	มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลมกับสองเรา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
97	ได้แสงจันทร์	ภายใต้แสงจันทร์	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
98	ส.ค.ส.	ส่ง ส.ค.ส. มา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
99	เธอ...ผู้ไม่แพ้	ในชีวิตของคนทุกคน ต้องเคยผ่านร้อน	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
100	รู้ไหม (ว่าฉันคิดถึง)	รู้ไหมว่าใจฉันหิว เมื่อตอนที่เธอบอกลา	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓
101	เขียนคำว่ารัก	เธอรู้อยู่ ว่าเธอคือคนคนเดียวที่สำคัญ	ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)	✓

รวมฮิต สดุดอดลูกทุ่งไทย
รหัสปก CD GX0261006
วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ ทำซ้ำ
1	ต้องมีสักวัน	ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ทองคำเต็มฝัน	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
2	พี่ชายชั่วคราว	ยิ้มเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราว	ฝน ธนสุนทร	✗
3	อยากให้เธอเข้าใจ	ผู้ชายคนนี้อาจเป็นคนดีของเธอ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
4	สาวนครชัยศรี		ศุภสิลา มารศรี	✗
5	สัญญา 5 บาท	ลงทุนห้าบาทตัดขาดความรักสองเรา	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
6	รายงานหัวใจ	หัวใจ.. รายงาน คิดถึง...เธอ	สุนารี ราชสีมา	✗
7	รอวันของเรา	คอยบอกหัวใจว่าไม่ใช่วันของเรา	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
8	แค่แซกซ์รับเชิญ	งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แซกซ์รับเชิญ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
9	แท็กซี่กับนางโลม		ยิ่งยง ยอดบัวงาม	✗
10	อยากบอกรักเธอ	เออ ชะเออเอ็งเอ๊ย เออ ชะเออเอ็งเอ๊ย	ไชยา มิตรชัย	✓
11	ขอใช้สิทธิ์		ฝน ธนสุนทร	✗
12	รอสายใจสั่งมา	อยากถูกโทรหาเพราะว่าคิดถึง ไม่ใช่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
13	ส่วนเกิน		ศุภสิลา มารศรี	✗
14	กระเป๋ามาแน่นแพนทั้ง	คนรักจากลาตอนชะตาของฟ้าตกต่ำ	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
15	แฟนฉันไม่ต้องหล่อ	แฟนฉันไม่ต้องหล่อ	สุนารี ราชสีมา	✗
16	สุดห้ามใจรัก	ต่อให้เอาข้างสิกรอยพันเชือก	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
17	แววตาที่ถูกเมิน	ดวงตาคู่นี้..มีค่าแค่เพียงแอบมอง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
18	อ้อมแขนคนธรรมดา	ฉันก็มีเท่าที่เธอเห็น ไม่ได้เป็นคนชาย	ไชยา มิตรชัย	✓
19	รักสาวชะร๊ะแงง		ยิ่งยง ยอดบัวงาม	✗
20	ซีเหร์โดนรัก		ฝน ธนสุนทร	✗
21	เกลียดห้องเบอร์ 5	พอแฟนแต่งงานฉันเลยออกหัก	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
22	สาวท่าแยง		ศุภสิลา มารศรี	✗
23	ขอแค่รู้ข่าว	ในนามแฟนเก่ารู้ข่าวก็ดีใจแล้ว	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
24	เราขอเขาส้ม		สุนารี ราชสีมา	✗
25	สมศรี 1992	ข่าวคราวเวียงหทัยไปสองสามปี	ยิ่งยง ยอดบัวงาม	✗
26	เป็นแฟนกันมะ		ฝน ธนสุนทร	✗
27	มอเตอร์ไซด์ทำหล่น	แฟนของใครมอเตอร์ไซด์ทำหล่น	ไชยา มิตรชัย	✓
28	มอเตอร์ไซด์นั่งสั้น		สุนารี ราชสีมา	✗
29	รักคุณยิ่งกว่าใคร	รักคุณเสียยิ่งกว่าใคร	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
30	ลืมเขาไม่ได้		ศุภสิลา มารศรี	✗
31	รักเก่าที่บ้านเกิด	พี่จากบ้านนามาหาหูกปี	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
32	อย่าฝันใจรัก		เอกราช สุวรรณภูมิ	✗
33	เฝ้ารักเฝ้าคอย		ยิ่งยง ยอดบัวงาม	✗
34	วอนดีใจ	สวัสดิศรัภีพี่ดีใจ ผมมีเรื่องขอความ	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
35	สุดแดนแสนรัก	น้องรักพี่มากเกินไป	ฝน ธนสุนทร	✓
36	จดหมายพ่ายรัก	ส่งจดหมายพ่ายรักฝากให้น้อง	ไมค์ ภิรมย์พร	✗
37	อย่าลืมกว้านพะเยา		ศุภสิลา มารศรี	✗
38	รอรักใต้ต้นกระโดน	มองนั่งมองต้นกระโดน ยืนอยู่ใกล้	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
39	จดหมายใส่น้ำหอม	จดหมายใบนี้เขียนที่ห้องนอน ทุกบททุกตอน	สุนารี ราชสีมา	✗
40	บ้านพักใจ	ผมเปิดบ้าน ไว้บริการคนออกหัก	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
41	อกหักจากคาเฟ่	ลืมแขกโต๊ะสีแล้วหรือคนดีชื่อเก๋	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
42	ช่างทองร้องไห้		ยิ่งยง ยอดบัวงาม	✗
43	รักแท้แต่มาสาย	รักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นได้แค่ความฝัน	เอกราช สุวรรณภูมิ	✓
44	แผลเป็นวันวาเลนไทน์	ไม่อยากให้ถึงวันวาเลนไทน์	ฝน ธนสุนทร	✗
45	พี่เขารับเขานั่น	ฟังเสียงไฮวแซว จากแถวคุ่มบ้านของเจ้า	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
46	เขานอนบ้านใน	เมื่อไม่มีเขา ฉันเหงาสดปรณา	สุนารี ราชสีมา	✓
47	อยากนอนกอดใครสักคน	ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แต่ตัวของเรา	ไชยา มิตรชัย	✓
48	สาวนาลังแพน	หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนา	ศุภสิลา มารศรี	✓
49	ลั่นเกล้าเผ่าไทย	ลั่นเกล้า เผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ	จักรพันธ์ ทรัพย์ศิริ (ก๊อท)	✓
50	ข้าวของพ่อ	รวงข้าวใส่ว หัวใจสว่างกลางฝน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓

Signature Collection of Nuvo

รหัสปก CD G0561003
วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	สุดสไปเลย	อยากจะขับรด ต้องหัด	นูโว	✓
2	สัญญาตามบอก	มันลงตัวทุกไปทุกอย่าง มันจึงงัง	นูโว	✓
3	คางคกร้าเร่งเลย	ฝนเอยฝนคค คางคค	นูโว	✗
4	คึกคักบอยเลย	คึกคัก คึกคัก ใจมัน	นูโว	✗
5	ไร้กันม๊ก..ปาม๊อก	ก็หย่ากันมาตั้งนูเรา	นูโว	✓
6	หน่วยล้าอาย	นี่คือกองบัญชาการ	นูโว	✓
7	บยคนปล้ำ	แต่ก่อนกาลครั้งนั้นยังมีปล้ำ	นูโว	✓
8	ทนทนเอาหน่อย	ทนทนไปก็แล้วกัน	นูโว	✓
9	หลมหลมภัย	ใจเราจะเข้ามาจากที่ไหน	นูโว	✓
10	เบาเบา	ได้หรือเปล่า ดกลงให้เราสองคน	จิรายุส วรรณะสิน(โจ)	✓
11	ถึงขยะเลย	ทั้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ	นูโว	✗
12	ครั้งนี่คงถูกใจ	ก้อพันครั้ง สร้างฝันสิ่ง	นูโว	✓
13	ลืมไปไม่รักกัน	รู้แล้วว่าเราเลิกกัน รู้แล้วว่าเราเป็นเพียง	นูโว	✓
14	ไม่เป็นไรเลย	ไม่เป็นไรบอกเลย	นูโว	✗
15	บอกหน่อยได้ไหม	ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่ดียังใจ	จอห์น รัตนเวโรจน์	✓
16	เธอบอก...เธอหลอก	เธอบอกว่าเธอดีใจได้พบกับฉัน เธอบอกจะมี	สหรับ สังคปริษา(ก้อง)	✓
17	หลับตา (โตะ)	หลับตาเถิดนะ แล้วเราจะพบกัน	นูโว	✓
18	ทำได้หรือเปล่า	เออกลับมาวันนี้	นูโว	✓
19	สัญญาปากเปล่า	แม้ว่าเราเคยตกลงกันไว้	นูโว	✓
20	หมดคำถาม	ทนมาตั้งนาน ฉันรอมา	นูโว	✓
21	สักวันคงเจอ	คนที่เคยบอกกันยืนยันว่ารัก	จิรายุส วรรณะสิน(โจ)	✓
22	ยอมแล้วยอมอีก	มีคนแบบไหนที่จะยอมได้ทุกวัน	นูโว	✓
23	บอกอย่างจ๋าอย่างจี้เลย	ฉันมันคนอ่อนไหว	นูโว	✗
24	เจ้าสาวที่กลัวฝน	เหตุอันใดพอความรักเริ่มต้น	สหรับ สังคปริษา(ก้อง)	✓
25	นิยามรัก	ฉันเพิ่งเข้าใจความรัก	นูโว	✓
26	ลึกสุดใจ	ด้วยเหตุและผลที่มีมากมาย	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรับ สังคปริษา(ก้อง)	✓
27	โง่งมงาย	บอกกับฉันว่ารักและห่วงใย	นูโว	✓
28	เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย	ใครเป็นอย่างเรา คงต้องรู้ว่า	นูโว	✗
29	หลอกกันเล่นเลย	หลอกกันเล่นหรือเปล่า	นูโว	✗
30	ไม่เข้าใจ	ไม่มาก็อย่ามา ไม่รัก	นูโว	✓
31	เก็บไว้ให้เธอ	เก็บท้องฟ้าเบื้องบนไว้	นูโว	✓
32	ไม่กล้าบอกเธอ	คิดตรึกตรองอยู่นาน อยากกระซิบ	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรับ สังคปริษา(ก้อง)	✓
33	เต็มใจให้กัน [พริทซ์หนักกับหมแสม]	ตอบใจตัวเองมานาน	สหรับ สังคปริษา(ก้อง)	✗
34	รักด้วยน้ำตา	ใจ เจ้าบอกได้ไหมว่าคำว่ารักคือสิ่งใด	จิรายุส วรรณะสิน(โจ);สหรับ สังคปริษา(ก้อง)	✓
35	สองคนในร่างเดียว	ความรักมันเป็นอย่างนี้	นูโว	✓
36	กริบทเก่า	แต่ก่อนทกครั้งที่ไร ได้อ่านได้เห็น	นูโว	✓

รวมฮิตลูกทุ่งหวานใจค่าแพง ชุดที่ 2

รหัสปก CD GX0261005
วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ค่าแพง		แซ็ค ชุมแพ	✗
2	ฝากพวงนี้ไว้กับอ้าย	อ้ายฮู้บว่า..ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ต่าย อรทัย	✓
3	โลกยังมีผู้ชายแบบอ้าย	ห้ามฝนปให้ตกจังได้ ห้ามใจปให้คิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
4	ท้ายที่สุด...อ้ายก็คือสุดท้ายอีก	กสัมมายืน ที่เดิมอีกครั้ง เดินย้อนคืน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
5	รักคนโทรมบ้างเลย	จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
6	แอบรักแอบคิดถึง	เมื่อได้เห็นหน้าเขาเพียงหมอยเดียว	ต่าย อรทัย	✗
7	ไม่มีชื่อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น	ลิบถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
8	เกิดมาเพื่ออ้าย	อยากลิถามหัวใจเจ้าของ เป็นหยิ่งต้องทน	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
9	ก็เพราะรัก		แมน มณีวรรณ	✗
10	ทุกเสียง ทุกสาย กับอ้ายคนนั้น	ดี.เจ เสียงสวยขอฟังเพลงด้วยได้ป	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
11	โดนใจที่ไม่ใช่เมีย		ยิงยง ยอดบัวงาม	✗
12	แอบคอย	คุณได้อย่างไร ทำไมฉันจึงรักยิ่ง	ต่าย อรทัย	✗
13	รอสายใจสั่งมา	อยากถูกโทรหาเพราะว่าคิดถึง ไม่ใช่	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
14	รอสายคนใจดำ	ใจดำแทนขอ ทั้งให้หน้าจอว่างงาน	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
15	อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ	อาจเป็นเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมี	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
16	O.K.บอ้อ	รักแมนลมอันใด พัดหอมเอาอ้ายมาให้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
17	มีธยม ธิปล้ำ		แมน มณีวรรณ	✗
18	โสดบ่พออย่าหลอให้เห็น	โสดบ่ร้อยเปอร์เซ็นมาหลอให้เห็นทำไม	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
19	ได้ดีเพราะเมีย		ยิงยง ยอดบัวงาม	✗
20	เป็นหวงเด้อจ๋า	งานหลายบ้อจ๋า บเห็นโทรหาคือเก่า	ต่าย อรทัย	✓
21	ขอจองเป็นแรงใจ	รออยู่ตรงนั้นก่อนได้ใหม่ ตรงที่ใครๆ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
22	ลมเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้	เคยบอกหัวใจจะไปจากเขาให้ได้	ก้านตอง ทุ่งเงิน	✓
23	อัยกัมที่จอดใจ	ก็รู้ตัวต้อยนอกแค้นที่ใจสาว คิดคืน	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
24	อัยกัอย่าเว้าเล่น	เอ็ดให้ใจสะออน สีขาดรอนๆ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
25	หวานใจหน้าจอ	กอดอักษรเรียงร้อยถ้อยคำ ในนามของ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
26	ปริญญ่าใจ	ได้ฮักกับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญ่า	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
27	ไม่สายเกินรอ	เก็บความเหงาซ่อนไว้กลัวใครจะเห็น	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
28	ขอทำเพื่ออ้าย	คนฮักนอกใจถามว่าใครบเสียใจบ้าง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
29	ขอแค่คำหวาน		ยิงยง ยอดบัวงาม	✗
30	ส่งใจมาใกล้ซิด	ส่งใจที่หวังหาโดยสรมากับความห่วงใย	ต่าย อรทัย	✓
31	มีเธอจึงมีฝัน	มาพบกันในยามทุกซกขก มีของมาฝาก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓

32	คอยชักคนบ้านไกล	เจียมหายไปนานคิดฮอดคำหวานอำยคนบ้านไกล	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
33	เป็นหม้ายอ้ายยังรัก		แมน มณีวรรณ	✗
34	อยากเห็นหน้าจึ่งเลย	คิดฮอดทกวันอ้ายอยู่ทางนั้นคือกันบ่เ็น	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
35	รักสาวบ้านแพง		ยิ่งยง ยอดบัวงาม	✗
36	พี่จำแดงกลับมาแล้ว	ใครก็รู้ว่าแดงนั้นเป็นแฟนพี่	ตาย อรทัย	✗
37	สาวดวงจำปา	อยากจะบอกชักเธอเท่าฟ้า สาวดวงจำปา	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
38	จั่งแม่นเห็นดัก	เพิ่นกะโทรหาเวลาที่เพิ่นเหงา เพิ่นกะ	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
39	มักสาวไสยีนส์		แมน มณีวรรณ	✗
40	อยากกอดผู้ชายคนนี้จึ่งเลย	ความรู้สึกบอก ว่าชอบคนนี้จึ่ง	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
41	นางกวักมหาเสน่ห์	โอมปเจ้าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียว	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
42	จากบ้านนาด้วยรัก	โอบ้านนาฝนฟ้าไม่อ้านวย	ตาย อรทัย	✗
43	อยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึง	ไม่รู้ว่าจะมีใครคนนั้นหรือเปล่า	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
44	รับสายก็หายงอน	จอมเบิ่งโทรศัพท์นับได้เป็นร้อยๆเทื่อ	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓
45	หัวใจคิดฮอด	บมีระแแต่โทรหาเพราะว่าคิดฮอด	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
46	ถุดคิดฮอด	ผักต้ว ผักหวาน กำลั้งแตกยอด ถุดคิดฮอด	นิ้วก้อย กรรณิการ์	✓
47	ความคิดถึงกำลังเดินทาง	ความคิดถึง ไม่โทรก็ถึงเพราะคิดถึง	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
48	ผ้ายืนที่ชื่อว่าแฟน	ขาดเงินทองอ้ายยังมีน้องเป็นแฟน	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
49	สาวกัณฑ์	โ้ว โ้ว เนียงเออย อ้ายเพิ่งเคยได้พาใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
50	กัณฑ์.. สัมปลง	โ้ว โ้ว บอเออย เนียงยังบเคยใช้	ข้าวทิพย์ ธิดาดิน	✓

Aroma Love Songs เพลงบรรเลง

รหัสปก CD G0561023

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ให้เธอ	ฟ้าและท้องทะเล กับลมที่มึนอยู่	เพลงบรรเลง	✓
2	ปาฏิหาริย์	เมื่อเราเจอกัน เจอกันแค่ครั้งเดียว	เพลงบรรเลง	✓
3	แววตา	แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล้วมันข้างเย็นชา	เพลงบรรเลง	✓
4	เก็บอยู่ในหัวใจ	คืนอาจจะหมุนผ่าน วันอาจจะหมุนเวียน	เพลงบรรเลง	✓
5	เธอรูหรือเปล่า	อาจจะดูว่ามันนาน	เพลงบรรเลง	✓
6	ลงเอย	ไต้รู้และไต้ยิน ในข้าวไร่	เพลงบรรเลง	✓
7	อยากให้รู้ว่าเหงา	แค่เพียงหลับตาเมื่อไร ก็มีแต่	เพลงบรรเลง	✓
8	หมอกหรือควัน	หมอกจางๆ และควันคล้ายกันจนบางที่ไม่อาจรู้	เพลงบรรเลง	✓
9	หัวใจขอมมา	กลับมาคืนที่เดิม ที่ที่เคยคืนดา	เพลงบรรเลง	✓
10	ส่งสารกันหน่อย	ในวันที่เธอเลิกไป	เพลงบรรเลง	✓
11	ทิ้งรักก็รัก	รู้..รู้เธอนั้นมีหัวใจ	เพลงบรรเลง	✓
12	จดหมายจากพระจันทร์	สวรรค์ดวงตะวัน คืนนี้มีดาวเต็มฟ้า	เพลงบรรเลง	✓
13	หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ	ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อน	เพลงบรรเลง	✓
14	รักเธอเสมอ	วันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคน	เพลงบรรเลง	✓
15	พักตรงนี้	พักตรงนี้ดีกว่า หุดและพักให้คลาย	เพลงบรรเลง	✓
16	แผลในใจ	วันเวลากับความไวใจกับชีวิตผู้ชาย	เพลงบรรเลง	✓
17	ขอใครสักคน	อยากจะมีใคร คอยห่วงใย	เพลงบรรเลง	✓
18	คนสุดท้าย (ละครเงา)	ไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อน	เพลงบรรเลง	✓
19	ขอเพียงที่พักใจ	เดินอยู่กลางลมฝน	เพลงบรรเลง	✓
20	รักเธอสุดหัวใจ	เหลืออีกกี่วันอีกกี่คืน ที่จะมีเธอ	เพลงบรรเลง	✓
21	ตัวจริง...ของเธอ	บอยๆที่เห็นเขาเดินผ่านมาและหักทลาย	เพลงบรรเลง	✓
22	ข้างไม่รัเลย	ในแววตาทั้งคู่ไม่รับรูอะไร	เพลงบรรเลง	✓
23	ก่อนหินกับนาฬิกา	ความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ	เพลงบรรเลง	✓
24	ได้อย่างเสียอย่าง	จากเคยรักอยู่ จากเคยรักกัน	เพลงบรรเลง	✓
25	เพื่อเธอ ตลอดไป	อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย	เพลงบรรเลง	✓
26	ก็เคยสัญญา	ก็เคยสัญญา เป็นมันเป็นหมาย	เพลงบรรเลง	✓
27	ขอจันทร์	จันทร์เจ้าเอ๋ย จะไม่ขอขานแกงแหวนใด	เพลงบรรเลง	✓
28	ลึกสุดใจ	ด้วยเหตุและผลที่มีมากมาย	เพลงบรรเลง	✓
29	อยากให้อยู่ด้วยไหม?	ฐานะเพื่อนสนิท อดีตคนรู้ใจ	เพลงบรรเลง	✓
30	แพ้ใจ	เก็บใจไว้ในลิ้นชัก	เพลงบรรเลง	✓
31	สิทธิ์ของเธอ	หยุดบอกว้ารักสักที่ได้ไหม	เพลงบรรเลง	✓
32	ก่อนหินก่อนนั้น	เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา ว่าเวลา	เพลงบรรเลง	✓
33	คงเดิม	กับวันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยน	เพลงบรรเลง	✓
34	วิมานดิน	ฝากรักเอาไว้ ฝากไปในแสงดวงดาว	เพลงบรรเลง	✓
35	คืนจันทร์	คืนนี้จันทร์นวลส่องมองแล้วคิดถึง	เพลงบรรเลง	✓
36	ลาก่อน	สิ่งที่ยาวนาน ยิ่งกว่าสิ่งไหน	เพลงบรรเลง	✓

The Masterpiece มาลัยวัลย์ เจมีนา

รหัสปก CD G0561008

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	ขอเพียงที่พักใจ	เดินอยู่กลางลมฝน	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
2	ฝากดูแลแทนฉัน	ตั้งใจอย่างไรให้ขาด กับคนที่เคยแคร์	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
3	ขอแค่ไต้รู้	สุดท้ายเรื่องเราจบลงทุกอย่าง	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
4	อย่าใกล้กันเลย	เราต่างก็รู้ดีเธอเองก็มีใคร	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
5	ฉันรักของจริงจิงๆ	อยากถามจริงๆ เธอเธอ ว่าเธอทำงานอะไร	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
6	รู้ไหมทำไม	ถึงเวลา ที่ควรจจะรู้ ที่เธอควรจจะรู้	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
7	แค่ความทรงจำ	แล้วรักมันก็เป็นเพียงลม	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
8	ไม่เคยลืมเธอ	เพียงไต้ยิน เสียงลมพัดผ่านไป	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
9	ไม่อยากเป็นคนสุดท้าย	หมดแล้วในความอดทน สันสนมานานเท่าไร	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
10	ไม่มีที่ไป (ละครไฟรักอสูร)	ทั้งชีวิต ต้องมาวางอยู่กลางมือเธอ	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
11	สิ่งที่ฉันเป็น [ไม่แปลกป้า]	เธอก็คงมองฉันเหมือนคนอื่น	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓
12	บัลลังก์เมฆ	แฟนฟ้าเบื้องบน กว่าจะไกลสุดสายตา	มาลัยวัลย์ เจมีนา	✓

13	ส่งสารกันหน่อย	ในวันที่เธอเลิกไป	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
14	คิดถึงเหลือเกิน	ไกล อาจจะไม่ไกลแสนไกล	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
15	อีกสักครั้ง	จับมือฉันไว้สักหน่อย จับมือฉันไว้นานนาน	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
16	เธอผู้เดียว	เหนื่อยและท้อเหลือเกินรู้ไหม	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
17	ที่รัก	ที่รัก แร่ยังรักกันใช่ไหม	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
18	ไม่ผิดใช่ไหม	ผิดไหมกับการที่ฉันจะรักใคร	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
19	เสียงจากหัวใจ	ได้ยินไหม ได้ยินไหม	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
20	ก่อนที่มันจะสาย	มีอย่างเดียวจะต้องทำเสียที	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
21	ไม่พอ	เกลียดตัวเอง ที่ต้องทน	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
22	บทเรียนสุดท้าย	รักเป็นเช่นใด อยากรู้ได้	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
23	ถ้าเธออยากรู้ [ไม่แปลกปาก]	เธอไม่มีวันจะรู้ได้เลย เพราะว่าเธอ	มาลีวัลย์ เจมีนา	✓
24	เล็ก ๆ น้อย ๆ	เรามีกันแค่เพียงสองคน	มาลีวัลย์ เจมีนา; โพนาลัยเกียรติ เขียวแก้ว	✓

ลูกทุ่งฮิตข้ามปี ชุดที่ 2

รหัสปก CD GX0261004

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	คำแพง		เช็ค ชุมแพ	X
2	กลับคำสาหล่า	คำสั้นๆ ที่ความยาวนานถึงนาที	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
3	คำว่ารักกัน มันเทียบมิส	อ้ายบออยากเชื่อสายตา ว่าภาพตรงหน้า	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
4	ผู้สาวขาละ		ลำไย ไททองคำ	X
5	ผู้สาวขี้เหล้า		เมย์ จิราพร; วงศ์ ชนะกันต์	X
6	ผู้สาวขี้เหล้า		วงศ์ ชนะกันต์; เมย์ จิราพร	X
7	ผู้สาวขี้เหล้า		ลำไย ไททองคำ	X
8	ไอ้ละน้อ		ก้อง ห้วยไร่; feat. ปุ๊จั่น ลองไมค์	X
9	ลิเทนน้องให้บอกแค้น	แปลว่าหญิงน้ออ้าย กับอาการเปลี่ยนไป	ต่าย อรทัย	✓
10	รักแท้บ่ได้แปลว่าใจ	ผิดมากไหมที่รักเขางอนหมดใจ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
11	ให้เอ็นน้อว่า...ผู้สาวเก่า	อย่าตกใจเด้อ ถ้าเปิดไลน์เจอชื่อผู้สาว	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
12	บออยากเจอหน้าศุกร์ดี	เธอบ่ต้องมาหักแค่อายกถามว่าเป็นยังใจ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
13	สำคัญกว่าลมหายใจ	เหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอ หัวใจเป็นของเธอ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
14	ฝากพวงนี้ไว้กับอ้าย	อ้ายสูบว่า...ชีวิตก่อนอ้ายหาเจอ	ต่าย อรทัย	✓
15	แผ่นดินไหวในใจอ้าย		ดาร์ ดจว.	X
16	น้ำตาข		แพรวพราว แสงทอง	X
17	คอยน้องที่ช่องเม็ก	สาวลาวได้เข็ดบาปหัวใจอ้ายแท้	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
18	จ้อ		เด่นชัย วงศ์สามารถ; แพรวพราว แสงทอง	X
19	นาทุ่งน้อย	ถ้าหากเบิ่งว่าเขานับบ่แม่น คนลิฝัก	ศร ลินชัย; ดอกอ้อ ทุ่งทอง; ก้านดอง ทุ่งเงิน	✓
20	ง่ายเนาะ	ง่ายเนาะ...แต่บอกว่าคุณค่าเดียว	ลำเพลิน วงศกร	✓
21	ข้อยรักเจ้า	แจ่ม แหล่น แจ่ม แจ่ม แหล่น แจ่ม	เต๋อ ภศิศิลป์	✓
22	ผู้สาวขาดง		บ๊ิกไบต์ สายล่ำ	X
23	ล้ารัก เจ้าบ่มีใจ	ยอมรับมาसानาง ว่าเจ้าบ่มีใจ	ตรี ชัยณรงค์	✓
24	เธอคือคำตอบของทุกคำถาม	เพราะโลกมันกว้าง คนข้างๆก็เลยสำคัญ	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
25	ชีวิตดีดี	จี๊ด จ๋า ตา ตัด จี๊ด จี๊ด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
26	มันรักแต่เจ้าสูบ	คากะเล็กสองคากะลา เว้าใส่หน้า	ตรี ชัยณรงค์	✓
27	จากสำคัญ เป็นสำรอง	ใส่ละ ใส่ละ ฮักสุดหัวใจ หนานหนักเท่าใด	ต่าย อรทัย	✓
28	คิดฮอดทุกคน	น้องนิดอุดรน้องพรขอนแก่น	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
29	อ้ายบ่ลือกเฟสอ้าย		บ๊ิกไบต์ สายล่ำ	X
30	ย่านเขาซังอ้าย		แพรวพราว แสงทอง	X
31	เขาขอไลน์ อ้ายขอลา	เฝ้าส่งไลน์พ่ายรักฝากให้เธอ	มนต์แคน แก่นคูณ	✓
32	บอกรัก..แต่บ่รู้สึกว้ารัก	บ่ไกลบ่ไกล แต่เหมือนหายไประจากชีวิต	ต่าย อรทัย	✓
33	อ้ายขอเจ๊บ่แทน		เด่นชัย วงศ์สามารถ	X
34	อ้ายเพ็งรู้ หรือเจ้าเพ็งท่า	ความในใจที่เขาส่งไลน์มาทัก	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
35	มักสาวดาวเด่น	อ้ายบ่แมนแฟนคลับบ่กร้อม มาจอบ่สอง	เจมส์ จดรงค์	✓
36	อยู่เย็นเป็นโสด	อยู่เย็นเป็นโสด...อย่างนี้...ไม่มี...แฟนก็	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
37	คนไข้ เกิดซ้ำ	อยากฮักสิดาย แต่ก้อายบ่เกิด	ศิริพร อำไพพงษ์	✓
38	เทพธิดาผ้าซิ่น	ว่างจากงานหว่านไถ	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
39	เพราะใจของอ้ายคือเธอ	ขอออกความเห็นถึงบ่ได้เป็นคอมเมนต์	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
40	แอบคอย	คุณได้อย่างไร ทำไมฉันจึงรักยิ่ง	ต่าย อรทัย	X
41	แค้นด้วยหรือน้อง	แค้นด้วยหรือน้องที่คนเขาปองนินทา	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
42	ผ่านมาแค่ให้จำ	เธอแค่เพียงหลงทางอ้ายแค่อย่างเข้ามา	ก้านดอง ทุ่งเงิน	✓
43	มีความคิดฮอดมาฝาก	คือเก่าอยู่เด้อ ถ้อยคำที่เขาว่ากัน	ศร ลินชัย	✓
44	ใช้ชีวิตเพื่อคิดฮอด	นับตั้งแต่วัน ที่เจ้านั้นทิ้งอ้ายไป	ไผ่ พงศธร ศรีจันทร์	✓
45	ด.ช.ด.ช.อ้อรอง	ด.ช.ด.ช.ยอมมาจากตำรวจชายแดน	ไมค์ ภิรมย์พร	✓
46	ซัดดาวน ดาวซัด	เล่นไลน์อยู่บ่ คือฮักมันหน้าจอกัน	เต๋อ ภศิศิลป์	✓
47	บ่หลอกบ่ตาย	มันกะได้สำนึ ยังวามันได้สำนึ	เน็ค นฤพล	✓
48	เมื่อไหร่จะทำกับฉันบ้าง	เธอดูสิด ดูคนี่สิ เขาเกาะเขาติด	หญิงลี ศรีจุมพล	✓
49	บ่หักค	เว้าเรื่องหมากไม่มันก็มีหลายชนิด แต่	ดอกอ้อ ทุ่งทอง	✓
50	ส่งข่าวสาวเลย	ลมพัดตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง ตั้ง	ศร ลินชัย	✓

รวมฮิต Amp-Sha

รหัสปก CD G0561005

วันที่วาง 25/01/2561

TRACK	ชื่อเพลง	คำขึ้นต้น	ชื่อศิลปิน	เผยแพร่/ทำซ้ำ
1	MUSIC LOVER	ลองเก็บตัวเจ๊บ่ เหนื่อยมามาก	มาชา วัฒนพานิช; ณรงค์วิทย์ เดชะธนะวัฒน์	✓
2	ทางเดินแห่งรัก	ก็ยังคงเดินทางและยังคงเดินไป	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม); ศักดา พัชรสิริ	✓
3	แตก-หัก	แตกเป็นแตกแบกเอาไว้	มาชา วัฒนพานิช	✓
4	YEAH..YEAH..YES	ดอบออกมาเหอะ รู้ว่าเธอต้องการไป	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม); ศักดา พัชรสิริ	✓
5	ความดัน(ทรง)สูง	ใครสั่งใครสอนอะไร ไม่อยากจะฟังเท่าไร	มาชา วัฒนพานิช	✓

6	อุปสรรค	มันเป็นยังไง ไอ้เรื่องอะไรที่มันทำลายมาก	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
7	มายา	สี่ ย้วยวนให้คนเข้าไปหา	มาซา วัฒนพานิช	✓
8	อวยกสวย	คนที่มันสวย ใครก็แบบว่าถูกใจ	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
9	โลกเฮียง	โลกจะเฮียง ก็ปล่อย	มาซา วัฒนพานิช	✓
10	ใครนะ (พูดจริง)	เมื่อก่อนนั้นใครกันหนอที่บอก	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
11	มืออาชีพยังยอม	ฉันนั้นเข้าใจอยู่ รักรัหมตทุกอย่าง	มาซา วัฒนพานิช	✓
12	คิดถึงคนแปลกหน้า	ฉันไม่รู้มันเกิดได้ไง ฉันไม่รู้	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
13	ไม่ยอมให้เธอไว้ใจ	เคยจะไปไหนไปส่ง เคยเอาใจเสียดจัน	มาซา วัฒนพานิช	✓
14	นิยาย	ก็เป็นเพียงแคคนที่ค้นหาทางเดิน	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
15	เป็นเกียรติเกินพอ	คงเป็นที่ฟ้าเบื้องบน เป็นคนซัดโซ่คะตะดา	มาซา วัฒนพานิช	✓
16	ฉันคนนี้ก็คน (ละครป่ากามเทพ)	เห็นฉันเป็นตัวอะไร	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
17	ครึ่งหนึ่งของชีวิต	เมื่อความรักมันพังลง เราเหมือนคน	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
18	รอ	ใครบางคน ได้แค่เพียงแค่อรอ	มาซา วัฒนพานิช	✓
19	ฉันเลว	ตัวฉันเองก็รู้ ว่าเคยไม่ดีแค่ไหน	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
20	ไม่หลับไม่นอน	ซักรกก็แล้ว เปิดเพลงก็แล้ว หัวใจก็ยัง	มาซา วัฒนพานิช	✓
21	แค่เสียใจ ไม่พอ	วันที่เธอเดินไปจากฉัน อาจเป็น	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
22	จากคนอื่นคนไกล	ความจริงที่เธอต้องฟัง ความจริงที่เธอ	มาซา วัฒนพานิช	✓
23	คำถามเดิม	เจอคำถามมากมาย อยากให้	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
24	คิดไปแล้ว	ก็ไม่ว่าคิดอะไร และก็ไม่ว่าคิด	มาซา วัฒนพานิช	✓
25	ความทรงจำ	บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
26	ขอเวลาตั้งตัว	รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป แต่เพิ่งรู้สึกตัวไม่	มาซา วัฒนพานิช	✓
27	ล่า	บนหนทางที่ดูเดียวดาย	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
28	อดใจไม่ไหว	เป็นเพราะฉัน มันคงอ่อนแอ	มาซา วัฒนพานิช	✓
29	คิดใหม่ที่รักเธอ	ในชีวิตฉันที่ผ่านมานั้น	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
30	จากนี้...คือเธอ (ละครขอพลิกฟ้าตาม)	อยู่บนหนทางล้าพัง ฉันไม่มีแม่ใคร	มาซา วัฒนพานิช	✓
31	กลับมาหาเพื่อน	ไม่พบไม่เจอตั้งนาน คิดถึงจนจะขาดใจ	ใหม่ เจริญประ;เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓
32	กดดัน	เคยเธอเคยบ้างไหม ต้องเป็น	เสาวลักษณ์ สิละบุตร(แอม)	✓